

## **Điện Biên qua Báo chí Trung ương - Tháng 2/2019**

### **001. MÙA A SƠN/ Điện Biên gắn phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh// Quân khu 2.- Xuân Kỷ Hợi.- Ngày 31/01/2019 - Tr.13**

Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng – an ninh đối với thế trận phòng thủ của cả nước nói chung và Quân khu 2 nói riêng; là một trong những trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch và bọn phản động. Nhận thức rõ vị trí chiến lược của tỉnh và tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã phát huy nội lực, đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không ngừng vươn lên và đạt được những thành tựu hết sức quan trọng trên các lĩnh vực. GDP tăng trưởng bình quân 7,15%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 27,31 triệu đồng/người/năm; chính trị, xã hội ổn định, văn hóa phát triển, quốc phòng – an ninh được củng cố, tăng cường; quan hệ đối ngoại ngày càng được mở rộng; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc được cải thiện rõ rệt, nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Tuy nhiên, so với mặt bằng chung của cả nước, Điện Biên vẫn là một tỉnh nghèo, tốc độ tăng trưởng kinh tế và các mặt khác chưa tương xứng với tiềm năng hiện có; nhiều thế mạnh chưa được đầu tư, khai thác hiệu quả. Kết cấu hạ tầng cơ sở tuy có nhiều cải thiện nhưng còn thấp kém, chưa đồng bộ; tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn. Hệ thống chính trị ở cơ sở có nơi còn yếu, trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác xã hội hóa giáo dục, y tế, văn hóa còn hạn chế. Công tác QP-AN có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới; các hoạt động vi phạm pháp luật vẫn diễn biến phức tạp...

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên (khóa XIII) với chủ đề "Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tập trung phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, phấn đấu xây dựng Điện Biên thành tỉnh phát triển trung bình trong vùng trung du và miền núi phía Bắc". Đại hội đã đề ra mục tiêu "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy truyền thống và sức mạnh đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh phát triển kinh tế, tập trung xoá đói giảm nghèo, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; chuyên dịch mạnh cơ cấu kinh tế trên cơ sở khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Phát triển toàn diện văn hoá – xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền biên giới quốc gia; tăng cường, mở rộng quan hệ đối ngoại, sớm đưa tỉnh Điện Biên ra khỏi tình trạng kém phát triển". Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của tỉnh trong giai đoạn tới là tập trung phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng bộ trong

sạch, vững mạnh, tăng cường QP-AN, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện các chương trình công tác trọng tâm với các đề án, kế hoạch trên cơ sở điều chỉnh và bổ sung cho phù hợp và triển khai các đề án cụ thể đối với từng ngành, từng địa phương. Trong phát triển kinh tế – xã hội: Tiến hành rà soát, điều chỉnh các quy hoạch; huy động nguồn lực, khai thác và phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh, bền vững các ngành kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa; thúc đẩy tiến độ thực hiện các chương trình, dự án, đề án nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành, lĩnh vực một cách vững chắc, phát triển mạnh kinh tế vùng và các thành phần kinh tế. Về văn hóa – xã hội: Tập trung giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, thực hiện các chính sách xã hội; tăng cường phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo hướng chuẩn hóa – hiện đại hóa – xã hội hóa; quan tâm chăm lo, chăm sóc sức khỏe cho mọi tầng lớp nhân dân; tập trung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị y tế và chất lượng đội ngũ cán bộ y tế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Trước yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường QP-AN, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ biên giới quốc gia, tỉnh Điện Biên đã tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, nhất là bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, GDQP cho học sinh, sinh viên. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn dân trong quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về nhiệm vụ QS-QP, về kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với tăng cường QP-AN, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ; Chỉ thị 58/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xây dựng cơ sở xã, phường vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ QP-AN trong tình hình mới.

Tập trung hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, quản lý công tác QS-QP địa phương, trong đó đặc biệt chú trọng việc kiện toàn tổ chức đảng ở cơ sở; đồng thời, nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan quân sự, các LLVT, vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng, nhất là Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội CCB đối nhiệm vụ QS-QP địa phương.

Chăm lo xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng tiềm lực kinh tế trong khu vực phòng thủ, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc, của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kiên quyết làm thất bại âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ và các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá, hòng gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới của các thế lực thù địch.

Tăng cường công tác xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện SSCĐ, luyện, diễn tập theo kế hoạch, phương án phòng thủ khu vực đã được phê duyệt, bảo đảm "thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm"; nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng theo Nghị định 77 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường kiểm tra, nắm chắc tình hình, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, phương án tác chiến phòng thủ, động viên quốc phòng, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN và đối ngoại.

Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ việc phối hợp các cơ quan, ban, ngành với lực lượng vũ trang, trong đó quân sự, công an, biên phòng làm nòng cốt trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các phương án, kế hoạch hiệp đồng, phối hợp xử lý hiệu quả các tình huống về QP-AN, đối ngoại; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Chăm lo xây dựng LLVT địa phương vững mạnh, rộng khắp, bộ đội chủ lực cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy, trung thành của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân.

Tăng cường công tác đối ngoại theo đúng chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, phát triển quan hệ hữu nghị, truyền thống đặc biệt với các tỉnh Bắc Lào và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), mở rộng quan hệ hợp tác với các nước, các vùng phù hợp với điều kiện và khả năng của tỉnh, góp phần tạo dựng, xây dựng biên giới quốc gia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển và các điều kiện quốc tế thuận lợi cho tỉnh phát triển KT-XH, củng cố QP-AN.

Phát huy vai trò của LLVT trong tham gia xây dựng củng cố tổ chức đảng, chính quyền cơ sở; xây dựng các chương trình dự án, đề án trong khu kinh tế quốc phòng, tham gia các hoạt động xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc y tế, giúp dân phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, cứu hộ cứu nạn ở địa phương. Phấn đấu xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển toàn diện, bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

## **002. My Châu - Nguyễn Quân/ Điện Biên “Hòn ngọc sáng” trên vùng đất Cách mạng// Pháp luật Việt Nam.- Xuân kỷ Hợi 2019 - Tr.15**

**Được coi là 'hòn ngọc sáng' của vùng Tây Bắc, những năm qua, Điện Biên luôn có Chỉ số PCI nằm trong nhóm đứng đầu các tỉnh khu vực Tây Bắc. Mặc dù còn nhiều điều kiện tác động nhưng những năm qua, tỉnh Điện Biên đã vượt qua khó khăn, thách thức và đề ra các nhiệm vụ giải pháp điều hành phù hợp, đạt được những kết quả tích cực.**

### **Đặt mục tiêu GRDP trên 30 triệu đồng/người/năm**

*Theo đánh giá của VCCI, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Điện Biên trong năm 2017 đã tăng 5 bậc so với năm trước. Vậy Điện Biên đặc biệt quan tâm đến vấn đề thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh như thế nào thưa ông?*

- Về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư trong năm qua đã được các cấp, ngành của tỉnh Điện Biên quan tâm, chỉ đạo. Trong đó, tích cực triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh; rà soát, nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính như công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, quy trình, quy định hành chính để doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận dễ dàng nhất.

Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong đó tập trung vào các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo để tạo động lực, sự đột phá về thu hút đầu tư vào tỉnh.

Qua đánh giá của VCCI về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017 của tỉnh đạt 60,57 điểm, xếp hạng 48/63 tỉnh, thành phố (Tăng 05 bậc so với năm 2016). Chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) năm 2017 tỉnh Điện Biên đứng thứ 13/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh đạt 24/63, tỉnh thành phố tăng 18 bậc (năm 2016 là 42/63).

Trong năm 2018, đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư cho 25 dự án và 04 dự án đang hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng mức đầu tư đăng ký trên 4.900 tỷ đồng. Đến nay trên địa bàn tỉnh Điện Biên có 150 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 26 nghìn tỷ đồng.

*Ông có những trăn trở, suy nghĩ gì về những mục tiêu mà tỉnh Điện Biên đề ra để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020?*

- Là một tỉnh biên giới, Điện Biên luôn quan tâm đến vấn đề ổn định chính trị, chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh trật tự và khối đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Để được như vậy, trước hết kinh tế phải có sự tăng trưởng ổn định và phát triển theo hướng bền vững.

Theo quy hoạch của Chính phủ thì Điện Biên là địa phương nằm trong quy hoạch xây dựng vùng biên giới Việt - Trung. Theo đó đến năm 2020 các huyện của Điện Biên gồm: Mường Chà, Tuần Giáo, TX Mường Lay là vùng phát triển công nghiệp thủy điện, chế biến, khai khoáng, dịch vụ và nông lâm, nằm dọc tuyến hành lang phát triển Thủy điện Sơn La.

Tiếp tục thực hiện giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 7,2%. Tạo chuyển biến thực chất hơn trong việc tổ chức thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Tăng cường huy động, sử dụng đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả nguồn lực đầu tư, nhất là các chương trình mục tiêu và chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao hiệu quả thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đa dạng hóa các hình thức thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế ngoài nhà nước để tăng cường nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế, xã hội; thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính nhất là cải cải thủ tục hành chính, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Từ đó đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 7,2%.

GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) ước đạt 30,45 triệu đồng/người/năm. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản đạt 3.987,85 tỷ đồng và giá trị sản xuất công nghiệp đạt 3.070 tỷ đồng. Cùng với đó, mục tiêu thu ngân sách trên địa bàn là 1.196 tỷ 397 triệu đồng.

### **Chú trọng phát triển khu vực kinh tế tư nhân**

*Điện Biên đã đưa ra 5 giải pháp để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp trong thời gian tới, những giải pháp cụ thể đó là gì, thưa ông?*

- Điện Biên xác định động lực chính để phát triển kinh tế của tỉnh trong thời gian tới là thúc đẩy phát triển cộng đồng doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng hoạt động, đặc biệt là chú trọng phát triển khu vực kinh tế tư nhân; Khai thác hợp lý và có hiệu quả các tiềm năng thế mạnh về phát triển nông, lâm nghiệp, thủy điện, khoáng sản, du lịch và kinh tế cửa khẩu... với 5 nhóm giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, thực hiện tốt phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức theo quy định pháp luật; phát huy trách nhiệm người đứng đầu cơ quan đơn vị; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, chống lãng phí...

Thứ ba, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động. Ban hành các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào các lĩnh vực tỉnh có tiềm năng, thế mạnh; thành lập quỹ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Điện Biên.

Thứ tư, tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn với doanh nghiệp dưới nhiều hình thức; chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra với doanh nghiệp; giúp doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn tín dụng...

Thứ năm, chỉ đạo thực hiện kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và xem nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh...

*Xin cảm ơn đồng chí Chủ tịch!*

**003. HẢI CHUNG, QUANG DŨNG, LÊ LAN/ Gia đình chính sách, người nghèo đón Xuân, vui Tết// Nhân dân.- Số 23127.- Ngày 08/02/2019 - Tr.3**

**Trong những ngày giá lạnh cuối mùa đông ở các tỉnh phía bắc, Tết như đang đến gần hơn khi các địa phương, tổ chức, các nhóm, hội... tất bật với công việc tổ chức và tiếp nhận những phần quà thơm thảo của nhiều tấm lòng thiện nguyện trong các tầng lớp nhân dân, mang những tình cảm ấm áp của cộng đồng đến với hoàn cảnh còn khó khăn, những người yếu thế trong xã hội để họ cùng vui Tết, đón Xuân mới ngập tràn yêu thương.**

### **Chăm lo gia đình chính sách**

Với Điện Biên - tỉnh biên giới miền núi ở cực tây của Tổ quốc, những ngày cận Tết Nguyên đán 2019 dường như ấm áp, tập nập hơn. Xen giữa dòng người từ các xã,

huyện vùng cao đổ về trung tâm thành phố mua sắm, ngắm chợ, chốc chốc lại có một đoàn xe với dòng chữ "Đem xuân ấm về vùng cao", "Trao yêu thương, gửi niềm tin tới người nghèo Điện Biên"... tỏa theo mọi ngã đường dẫn về các huyện.

Là một trong những thành viên tham gia chương trình "Tình nguyện mùa đông năm 2018 và Xuân tình nguyện năm 2019" do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp Hội LHTN tỉnh Điện Biên vừa tổ chức ngày 19-1 tại huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên), anh Đặng Thành Huy, Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên cho biết: Chỉ hai ngày ở huyện, gần 100 thành viên trong đoàn đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 500 nhân dân địa phương; thăm hỏi, tặng học bổng, quần áo, chăn ấm và đồ dùng học tập cho 200 học sinh tiểu học; tặng 360 bình lọc nước công nghệ cho ba điểm trường thuộc các huyện: Mường Nhé, Nậm Pồ, Điện Biên Đông. Đoàn cũng tổ chức trao 300 suất quà tặng già làng, trưởng bản và thăm hỏi động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện Mường Nhé. Được trao tận tay học sinh nghèo, người nghèo các món quà, các thành viên trong đoàn đều cảm nhận sâu sắc ý nghĩa những tấm lòng kết nối yêu thương trên vùng đất nhiều gian khó.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XIV Trần Thị Dung, người vừa trở về sau khi tận tay trao 600 suất quà trị giá gần 500 triệu đồng tặng các hộ nghèo trên địa bàn các huyện: Tuần Giáo, Nậm Pồ, Mường Chà và huyện Điện Biên, vẫn còn xúc động khi được gặp, được trao tận tay người nghèo những phần quà tuy nhỏ bé mà ấm áp nghĩa tình. Hiểu rõ những khó khăn và hiểu cả tâm tư của người nghèo Điện Biên, nên khi trao quà bà Trần Thị Dung luôn động viên mọi người tiếp tục cố gắng lao động sản xuất, sống đoàn kết, gắn bó góp sức xây dựng, giữ gìn biên giới bình yên. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng chắc chắn bà con không cô độc; các cấp, ngành và các nhà hảo tâm luôn quan tâm, giúp đỡ để người nghèo có động lực vượt khó vươn lên.

Hưởng ứng phong trào thi đua của Thủ tướng Chính phủ "Cả nước vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau", trong những ngày sát Tết, cấp, các ngành ở tỉnh Tuyên Quang đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể chăm lo cho từng gia đình chính sách, người có công, người nghèo trên địa bàn. Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tuyên Quang, Lê Ngọc Sơn cho biết, ngay từ đầu tháng 12-2018, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch, tiến hành rà soát và bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho gia đình chính sách và người có công. Cùng với việc chuyển các suất quà của Chủ tịch nước trao tặng tới các gia đình chính sách trên địa bàn, tỉnh cũng dành ngân sách và vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh chung tay, góp sức chăm lo các gia đình chính sách, người có công, người nghèo, góp phần động viên, hỗ trợ các gia đình đón Tết đầy đủ hơn. Chúng tôi đã có mặt tại các xã An Tường, Hưng Thành (TP Tuyên Quang) và hai xã thuộc huyện Hàm Yên để trao quà Tết tặng hộ nghèo ở đây. Gần 200 suất quà trị giá khoảng 100 triệu đồng, số tiền không phải là lớn so với nhiều doanh nghiệp và những nhà hảo tâm khác nhưng đầy tình nghĩa thể hiện tinh thần tương thân tương ái "lá lành đùm lá rách" của doanh nghiệp, làm ấm lòng những người có hoàn cảnh khó khăn khi Tết đến, Xuân về.

## **Không để đối tượng yếu thế thiệt thòi**

Trong cái giá lạnh cuối mùa đông, các đơn vị, địa phương, tổ chức, các nhóm, hội... ở thành phố Cảng vẫn tất bật với công việc tiếp nhận những đóng góp thom thảo của các tấm lòng thiện nguyện trong các tầng lớp nhân dân để sau đó chuyển những tình cảm ấm áp của cộng đồng đến với những người có hoàn cảnh còn khó khăn, những người yếu thế trong xã hội cùng vui Tết, đón Xuân. Hội Chữ thập đỏ TP Hải Phòng phối hợp các đơn vị, doanh nghiệp, kiều bào ở nước ngoài tổ chức trao tặng hơn 430 phần quà Tết trị giá hơn 200 triệu đồng tại các huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Lão, các quận Dương Kinh, Kiến An... Hội Cựu chiến binh quận Dương Kinh cùng các doanh nghiệp trao 155 phần quà Tết tặng các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn. Bảo hiểm xã hội TP Hải Phòng tổ chức thăm và tặng Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần tại huyện Vĩnh Bảo 350 kg gạo, dầu ăn, bánh kẹo và 365 chiếc áo khoác...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng, Nguyễn Thị Nghĩa cho biết, trong những năm qua, để thực hiện chính sách chăm lo các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và hộ nghèo, TP Hải Phòng luôn nỗ lực đi trước một bước so với tăng trưởng kinh tế. Chỉ riêng năm 2018, thành phố bố trí từ nguồn ngân sách gần 400 tỷ đồng để hỗ trợ và tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán và kỷ niệm các ngày lễ lớn với mức quà tặng cao nhất từ trước tới nay và cao nhất cả nước.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, thành phố trích ngân sách khoảng 200 tỷ đồng để tặng quà các gia đình chính sách, người có công, người nghèo và những người trong diện bảo trợ xã hội. Theo đó, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương, bệnh binh, gia đình có công với nước, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam... được tặng quà trị giá 3,5 triệu đồng, tăng 16,6% so với Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 và gấp hơn hai lần so với Tết Đinh Dậu năm 2017. Mức quà dành tặng các hộ nghèo cũng tăng lên từ 800 nghìn đồng/hộ năm 2018 lên một triệu đồng. Các đối tượng yếu thế như các đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ mồ côi, người khuyết tật; thậm chí người cai nghiện ma túy tập trung cũng được thành phố đặc biệt quan tâm. Dịp này, TP Hải Phòng đã trích ngân sách hơn ba tỷ đồng tặng 3.400 phần quà Tết, mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng; trao 1.000 suất trợ cấp, mỗi suất trị giá một triệu đồng cho công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ 30 chuyến xe, giúp công nhân lao động về quê đón Tết...

**004. LÊ LAN/ Điện Biên xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới// Nhân Dân.- Số 23135.- Ngày 16/2/2019 Tr.7+8.**

**Thực hiện Quyết định số 1573/QĐ-TTg (ngày 9-8-2016) của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2016-2020, tỉnh Điện Biên được triển khai Đề án Xây dựng nông thôn mới (NTM) vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới (gọi tắt Đề án 29) với kỳ vọng giúp 29 xã biên giới về đích NTM nhanh hơn. Tuy nhiên, đến nay sau hơn hai năm triển khai, mục tiêu đề án chưa được như mong muốn.**

**Vốn ít lại chậm Triển khai**

Theo Quyết định 1573/QĐ-TTg, tỉnh Điện Biên được triển khai Đề án 29 trên địa bàn 29 xã biên giới thuộc bốn huyện, gồm: Điện Biên (12 xã), Mường Chà (ba xã), Nậm Pồ (tám xã) và Mường Nhé (sáu xã). Với tổng nguồn vốn dự kiến gần 2.000 tỷ đồng từ vốn đầu tư trực tiếp, vốn sự nghiệp và các nguồn khác, với hy vọng đến năm 2020, toàn bộ số xã vùng dự án sẽ cơ bản hoàn thành xây dựng NTM gắn với giảm nghèo nhanh, bền vững, góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Tuy nhiên, sau hơn hai năm triển khai Đề án 29, hiệu quả xây dựng NTM tại các xã chưa đạt mục tiêu đề ra. Ông Hà Xuân Mừng, Phó Chánh Văn phòng Ban điều phối NTM tỉnh Điện Biên - người dày công khảo sát thực địa, nghiên cứu xây dựng và thực hiện Đề án cho biết: Trong số 29 xã thuộc Đề án, đến giờ mới có sáu xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM, gồm: Thanh Nưa, Thanh Hưng, Thanh Chăn, Thanh Luông (huyện Điện Biên); Sín Thầu (huyện Mường Nhé) và Chà Nưa (huyện Nậm Pồ). Số xã đạt dưới 10 tiêu chí còn quá nhiều (22 xã) và chỉ một xã đạt 15 tiêu chí. Theo mục tiêu Đề án đặt ra đến năm 2020 có bảy xã được công nhận NTM, hai xã đạt 16 tiêu chí, một xã đạt 14 tiêu chí, năm xã đạt 13 tiêu chí, năm xã đạt 12 tiêu chí, bảy xã đạt 11 tiêu chí, hai xã đạt 10 tiêu chí và không còn xã dưới 10 tiêu chí, thấy rằng, khối lượng công việc còn rất nhiều. Khó nhất là nguồn vốn, bởi không có vốn thì không thể hoàn thành các tiêu chí như: điện, đường giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, chợ nông thôn...

Ông Hà Xuân Mừng thẳng thắn: “Tiếng là Đề án đặc thù cho địa bàn đặc thù nhưng hơn hai năm qua, Điện Biên không được cấp kinh phí trực tiếp để thực hiện, trong khi nhu cầu nguồn vốn này khoảng hơn 1.000 tỷ đồng. Còn nguồn vốn sự nghiệp được cấp 78 tỷ đồng cho hai năm (2017 là 60 tỷ đồng; 2018 là 18 tỷ đồng) nhưng mãi tới tháng 9-2017, Bộ Tài chính mới có văn bản hướng dẫn, nên cố gắng lắm cuối năm 2017, Điện Biên mới giải ngân được 30 tỷ đồng hỗ trợ triển khai các mô hình, cấp cây, con giống cho người dân; còn 30 tỷ đồng lại theo thủ tục hoàn Trung ương.

Nói về khó khăn khi thực hiện các mô hình hỗ trợ, ông Nguyễn Vũ Phan, nguyên Chủ tịch UBND xã Sín Thầu (huyện Mường Nhé) cho biết: Năm 2017, Sín Thầu được cấp 750 triệu đồng vốn sự nghiệp, xã triển khai tám mô hình trồng cây sa nhân dưới tán rừng, tổng diện tích 29,4 ha, thu hút 294 hộ tham gia. Quá trình triển khai các mô hình đều nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân. Nhưng với chính quyền địa phương thì “vừa làm vừa lo” vì thời điểm thực hiện chưa có văn bản hướng dẫn, cán bộ xã vừa làm vừa xin ý kiến Ban Chỉ đạo NTM huyện và tỉnh. Cũng vì chậm triển khai hỗ trợ nên hết năm 2017, xã Sín Thầu chưa thể đánh giá hiệu quả các mô hình mà phải kéo sang năm 2018. Đến thời điểm này, Sín Thầu cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí để đề nghị công nhận xã NTM.

### **Người dân, chính quyền... trông đợi**

Ngoài khó khăn về vốn, thủ tục giải ngân, một trong những nguyên nhân khiến Đề án triển khai chậm chính là tư tưởng trông đợi từ người dân và cả chính quyền một số xã, huyện. Các xã Mường Mươn, Na Sang, Ma Thì Hồ (huyện Mường Chà) có điều kiện thuận lợi hơn về giao thông, điện, trường... nhưng cấp ủy, chính quyền ít quyết tâm; một bộ phận người dân lại thờ ơ, trông đợi nên kết quả xây dựng NTM



ở các xã này không đạt. Đến cuối năm 2018, Ma Thì Hồ mới đạt 5 trong số 19 tiêu chí; Na Sang đạt 8 trong số 19 tiêu chí và Mường Mươn có khá hơn, nhưng mới chỉ đạt 15 trong số 19 tiêu chí. Ngay việc triển khai hỗ trợ trực tiếp cho các xã và hỗ trợ đào tạo nghề trong năm 2018 của huyện Mường Chà cũng chậm trễ hơn. Ông Hà Xuân Mừng đánh giá: Chậm triển khai, chậm báo cáo, tận cuối năm 2018, Mường Chà vẫn chưa hoàn thành báo cáo thực hiện các mô hình hỗ trợ nên kinh phí đầu tư gần hai tỷ đồng chưa có báo cáo cụ thể hỗ trợ bao nhiêu cho mô hình gì? Điều đó phần nào cho thấy trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền huyện Mường Chà trong triển khai thực hiện Đề án 29. Ngoài ra, một bộ phận cán bộ, người dân lại mong muốn “giữ mãi chuẩn xã khó” để được hỗ trợ nhiều hơn. Do vậy, không chỉ người dân không muốn thoát nghèo mà cán bộ một số xã, huyện, cũng không muốn thoát diện khó khăn.

Nhận thấy tồn tại này, tháng 10-2018, Ban Chỉ đạo NTM tỉnh Điện Biên đã yêu cầu tất cả các huyện, thị xã, thành phố ký cam kết quyết tâm thực hiện chương trình NTM với lộ trình, kết quả cụ thể. Theo bản cam kết, Ban Chỉ đạo NTM tỉnh sẽ đối chiếu cụ thể kết quả thực hiện NTM của từng địa phương, lấy đó làm căn cứ đánh giá thi đua của huyện và lãnh đạo huyện. Bằng cách làm đó, việc đánh giá các tiêu chí NTM ở cấp huyện nói chung, các huyện biên giới thuộc Đề án 29 nói riêng đã chuyển biến rõ rệt; số xã dưới năm tiêu chí giảm rất nhiều; tiêu chí NTM đi vào thực chất hơn.

Tiêu biểu như Chà Nưa là xã diện khó khăn nhất của huyện Nậm Pồ, nay trở thành xã điểm xây dựng NTM của địa phương. Đồng chí Khoàng Văn Van, Bí thư Đảng ủy xã Chà Nưa cho biết: Bước vào xây dựng NTM, Chà Nưa mới đạt 5 trong số 19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM; các tiêu chí không đạt là đường giao thông, điện, tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập bình quân của người dân...

Qua phân tích từng tiêu chí, cấp ủy, chính quyền xã Chà Nưa nhận thấy, ngoài nguồn vốn đầu tư, việc xây dựng NTM cần sự tích cực của mỗi người dân do vậy Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/ĐU, về lãnh đạo thực hiện chương trình quốc gia về xây dựng NTM trên địa bàn xã, giai đoạn 2016-2020. Theo đó, Nghị quyết xác định rõ chỉ tiêu phấn đấu từng giai đoạn cụ thể, chỉ đạo UBND xã xây dựng chương trình, kế hoạch và thành lập ban chỉ đạo xây dựng NTM từ cấp xã đến các bản; cán bộ, đảng viên gương mẫu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; hiến đất làm đường, góp tiền, góp ngày công lao động xây dựng cơ sở hạ tầng, trường học, trạm y tế xã, công trình thủy lợi, đường nội đồng, đường tuần tra bảo vệ rừng. Sau hơn hai năm tích cực triển khai theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, với nguồn vốn được đầu tư hơn 16,5 tỷ đồng, xã Chà Nưa đã huy động nhân dân hiến đất, góp tiền, ngày công lao động trị giá hơn 2,8 tỷ đồng để bê-tông hóa 10 tuyến đường nội bản với tổng chiều dài 8,3 km; đào đắp 7 km đường nội đồng và làm 11 tuyến đường tuần tra bảo vệ rừng với chiều dài 36 km; xây dựng 106 lò đốt rác theo nhóm hộ phù hợp với địa bàn dân cư; 95% số hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt và 86,06% số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh...

Đến cuối năm 2018, Chà Nưa cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí, được Ban Chỉ đạo NTM tỉnh đề nghị công nhận xã NTM.

Để về đích xây dựng NTM như kế hoạch, Ban Chỉ đạo NTM tỉnh Điện Biên cần yêu cầu: cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị các xã phải xác định rõ trách nhiệm, nội dung, nhiệm vụ thực hiện. Cán bộ được giao thực hiện chương trình phải hiểu rõ về phương thức, biện pháp, cách thức tổ chức thực hiện; nắm chắc chính sách, dám làm dám chịu trách nhiệm, cùng người dân quyết tâm thực hiện các mô hình sản xuất, nâng cao thu nhập cho người nông dân, để nhân dân nâng cao nhận thức, tích cực tham gia xây dựng NTM bằng hành động cụ thể.

#### **005. LÊ LAN/ Điện Biên quan tâm bố trí công việc cho đội viên trí thức// Nhân dân.- Số 23140.- Ngày 21/2/2019 - Tr.1+3**

**Trước khi Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ tăng cường làm phó chủ tịch UBND xã thuộc 64 huyện nghèo (gọi tắt là Dự án 600) kết thúc, tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo UBND các huyện xây dựng phương án bố trí, sắp xếp công việc cho đội viên Dự án 600 trong tổng biên chế được cấp có thẩm quyền giao. Nhờ đó, 100% đội viên Dự án 600 ở năm huyện nghèo của tỉnh được bố trí, sắp xếp công việc phù hợp...**

#### **Chính quyền quyết liệt chỉ đạo**

Thực hiện Dự án 600 do Bộ Nội vụ triển khai, sau hai đợt tuyển chọn, đến tháng 6-2012, tỉnh Điện Biên có 32 trí thức trẻ được tiếp nhận làm phó chủ tịch UBND xã thuộc năm huyện nghèo, gồm: Tủa Chùa, Mường Nhé, Nậm Pồ, Điện Biên Đông, Mường Ảng. Trong 5 năm thực hiện, hầu hết đội viên trí thức trẻ tại tỉnh Điện Biên bằng những việc làm, đề tài cụ thể đã góp phần giúp cấp ủy, chính quyền các xã thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới. Qua quá trình rèn luyện, thử thách trong môi trường làm việc mới, phần lớn đội viên được đánh giá có bước trưởng thành, tâm huyết với công việc và đều xác định gắn bó lâu dài với địa phương. Căn cứ kết quả công tác, nguyện vọng của đội viên, khi dự án kết thúc, UBND năm huyện nêu trên đã chủ động sắp xếp, bố trí đội viên tiếp tục đảm đương các chức danh cán bộ, công chức, viên chức xã. Đến thời điểm này, có 29/32 đội viên đã được bố trí, sắp xếp công việc mới (một đội viên xin rút khỏi dự án; hai đội viên mất do bệnh hiểm nghèo).

Trao đổi về kết quả sắp xếp, bố trí công việc cho trí thức trẻ trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Mùa A Sơn, cho biết: Cấp ủy, chính quyền và nhân dân các huyện thuộc Dự án 600 đều ủng hộ chủ trương tiếp tục bố trí, sắp xếp công việc cho đội viên khi dự án kết thúc. Trong số 29 đội viên được bố trí đảm đương các nhiệm vụ mới, huyện Tủa Chùa có tám đội viên được bố trí làm cán bộ chuyên trách xã, công chức văn phòng - thống kê; huyện Điện Biên Đông sắp xếp bốn đội viên làm công chức văn phòng - thống kê, một đội viên làm công chức tư pháp - hộ tịch, một đội viên làm địa chính - nông nghiệp; huyện Nậm Pồ sắp xếp, bố trí hai đội viên làm viên chức huyện và công chức xã; huyện Mường Nhé cũng hoàn thành sắp xếp cho sáu đội viên đảm đương công việc tại bốn xã và Phòng Văn hóa - Thông tin huyện. Riêng huyện Mường Ảng có bảy đội viên được bố trí sắp xếp công chức các xã, song chỉ sau thời gian ngắn đảm đương, có bốn người được bầu giữ chức danh chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã và chủ tịch hội nông dân xã. Điều này phần nào cho thấy sự tin tưởng, tín nhiệm của cán bộ, nhân dân địa phương dành cho trí thức trẻ.

Mường Ảng là huyện đã hoàn thành sắp xếp cho bảy trí thức sớm nhất, nhờ sự đồng thuận của lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện và cán bộ, công chức các xã. Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Đào Duy Thạch, cho biết: Với quan điểm không coi đội viên chỉ là người của Dự án 600, đồng thời ghi nhận nỗ lực của đội viên trong suốt thời gian công tác, cống hiến cho địa phương, trước khi dự án kết thúc, Mường Ảng đã xây dựng kế hoạch sắp xếp đội viên về các xã, sao cho phù hợp năng lực, sở trường và điều kiện gia đình. Sau hơn một năm được phân công, bố trí vị trí công tác mới, các đội viên dự án ở huyện Mường Ảng tiếp tục khẳng định năng lực thực tiễn, được cấp ủy, chính quyền cấp xã ghi nhận. Hiện tại, Mường Ảng có hai đội viên đã được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân xã (các xã Mường Đăng, Mường Lạn); một đội viên được bố trí Chủ tịch UBND xã Ngòi Cáy và một đội viên được bố trí Phó Chủ tịch UBND xã Ảng Cang.

Nói về đóng góp của đội ngũ trí thức trẻ ở các huyện, đồng chí Lê Hữu Khang, Giám đốc Sở Nội vụ - cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh tuyển chọn trí thức trẻ, cho biết: Suốt 5 năm liền, đội viên trí thức trẻ đã nỗ lực, nhiệt tình tham gia các công việc của địa phương; nhiều đội viên còn tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm sản xuất, thay đổi giống cây trồng, vật nuôi cho năng suất cao áp dụng tại địa phương, góp phần quan trọng nâng cao đời sống nhân dân. Tiêu biểu như đội viên Bạc Cẩm Nga, Phó Chủ tịch UBND xã Na Son, huyện Điện Biên Đông, chỉ trong năm 2015 đã chủ động triển khai hai mô hình trồng xen cây ngô với cây đậu tương tại hai bản Pá Chuông, Na Phát C, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn trên cùng đơn vị diện tích. Không những thế, mô hình này còn giúp 100% hộ dân tộc Mông ở Pá Chuông và Na Phát C biết cách thâm canh cây trồng trên cùng diện tích, đồng thời cải tạo chất đất đang có xu hướng bạc màu nhanh bằng cách trồng các cây họ đậu, vừa có nguồn thu vừa tận dụng thân cây tái tạo dinh dưỡng cho đất. Mô hình của đội viên Bạc Cẩm Nga được chính quyền, cấp ủy địa phương ghi nhận, được triển khai nhân rộng ra nhiều bản trong xã Na Son. Hay như mô hình hướng dẫn nhân dân trồng lúa hai vụ chiêm xuân 2014-2015 của đội viên Lò Văn Lún, ở xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé, cũng cho thấy hiệu quả rõ rệt. Trước đây, người dân xã biên giới Sen Thượng chỉ làm một vụ lúa nương hoặc ruộng một vụ, nhưng sau mô hình thí điểm của Lò Văn Lún, đã giúp một bộ phận nhân dân ở Sen Thượng thay đổi nhận thức, bởi kết quả rõ ràng là năng suất cao hơn lúa nương và cao hơn cả lúa mùa. Từ đó đến nay, đều đặn hằng năm, người dân xã Sen Thượng tận dụng tối đa ruộng nước đưa vào trồng hai vụ lúa, bình quân thu nhập của người nông dân cũng cao hơn.

### **Trí thức trẻ nỗ lực phấn đấu**

Hơn một năm kể từ ngày Dự án 600 kết thúc, cũng là gần ấy thời gian đội viên trí thức trẻ đảm đương công việc với trọng trách mới. Dầu còn khó khăn, trở ngại, nhưng hầu hết đội viên đều vui mừng khi được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm sắp xếp công việc. Có những đội viên, như: Lò Văn Quân ở xã Xuân Lao, Lò Văn Quân ở xã Ngòi Cáy (huyện Mường Ảng); Chang A Khày ở xã Leng Su Sìn, Giàng A Sừ ở xã Chung Chải (huyện Mường Nhé), được cán bộ, nhân dân tín nhiệm bầu giữ các chức vụ cao hơn. Đầu xuân 2019, gặp chúng tôi ở trụ sở UBND xã Ngòi Cáy (huyện Mường Ảng), đội viên Lò Văn Quân vui mừng cho biết: “Được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Ngòi Cáy từ tháng 10-2018, tôi luôn tự hỏi,

liệu mình có đảm đương được trọng trách? Vì tôi hiểu, cán bộ, nhân dân địa phương bầu vào cương vị mới là mọi người tin tưởng, tín nhiệm, nhưng thực là tôi khá lo lắng. Trong thâm tâm, tôi luôn tự nhủ, tiếp tục học tập kinh nghiệm các thế hệ trước và tăng cường học hỏi chuyên môn để tích lũy kiến thức, kinh nghiệm. Tôi sẽ cố gắng để không phụ sự tin tưởng mọi người dành cho mình!”.

Giàng A Sử là đội viên trí thức trẻ được huyện Mường Nhé đánh giá cao trong suốt thời gian triển khai dự án. Được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Chung Chải từ tháng 7-2017, Giàng A Sử đã nhanh chóng bắt nhịp với công việc; cùng cán bộ chuyên môn trực tiếp xuống tất cả các bản, nhóm dân cư của xã để gặp gỡ, vận động nhân dân tích cực trồng rừng, không di cư tự do. Miệng nói, tay làm, những ngày nghỉ cuối tuần, Giàng A Sử thường về các bản hướng dẫn nhân dân trồng rừng, giải thích để nhân dân hiểu quy định bảo vệ, phát triển rừng và bảo vệ đường biên, mốc giới. Cảm mến tấm lòng, việc làm của A Sử, người dân xã Chung Chải đã tích cực đăng ký trồng mới diện tích rừng, luân phiên canh chừng không cho dân di cư tự do vào địa bàn.

Là người dày công trong triển khai, thực hiện Dự án 600 ngay từ khâu tuyển chọn, phân công trí thức trẻ về các địa bàn, đến thời điểm này, Giám đốc Sở Nội vụ Lê Hữu Khang khá hài lòng với kết quả dự án và kết quả công tác của từng đội viên. Tổng kết năm 2018, có 100% đội viên được đánh giá hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ hai đội viên được tuyển chọn là đảng viên, đến nay tăng lên 24 người được đứng trong hàng ngũ của Đảng, số còn lại đều đã tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đội viên cũng được cấp ủy, chính quyền các huyện, xã quan tâm; nhiều đội viên được cử tham gia các lớp trung cấp lý luận, một đội viên được tham gia chương trình cao cấp lý luận. Những kết quả nêu trên cũng phần nào cho thấy, sự quan tâm của địa phương, song cũng đồng thời phản ánh sự nỗ lực của bản thân mỗi đội viên trí thức.

#### **006. Minh Thịnh/ Hiểm họa đá trên đỉnh đèo Tăng Quái// Giáo dục và thời đại.- Số 41.- Ngày 16/2/2019 - Tr.10**

**Trước Tết Nguyên đán 2019, tại khu vực mỏ đá Mường Ảng 4, thuộc xã Ảng Nưa, huyện Mường Ảng (Điện Biên) xảy ra vụ việc khối đá lớn lăn xuống quốc lộ 279. Tỉnh Điện Biên đã lập Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở TN&MT chủ trì để kiểm tra hiện trạng, xác định nguyên nhân và đề xuất hướng xử lý. Thế nhưng, cho đến nay các giải pháp an toàn vẫn chưa được thực hiện. Đỉnh đèo Tăng Quái vẫn tiềm ẩn nhiều hiểm họa cho người tham gia lưu thông.**

#### **Chưa thực hiện giải pháp an toàn**

Kết quả kiểm tra hiện trường ngày 17/1 của Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở TN&MT tỉnh Điện Biên chủ trì xác định: Tại vị trí đá lăn có một khối đá kích thước khoảng 3 - 4m<sup>3</sup>, không thuộc diện tích mỏ đá 4 đỉnh đèo Tăng Quái, đã lăn qua đường quốc lộ và hệ thống phòng vệ mềm xuống khu vực taluy âm. Khối đá đã làm rạn khoảng 3m<sup>2</sup> mặt đường quốc lộ 279, hỏng một thanh phòng vệ mềm.

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Cao nguyên Hà Giang, đơn vị quản lý và khai thác mỏ đá 4: Vào khoảng 13 giờ, ngày 18/12/2018, do phát hiện khối đá, ngoài diện tích mỏ, nằm chênh vênh có nguy cơ gây mất an toàn nên công ty đã bố trí nhân lực tiến hành xử lý di dời. Trước khi tiến hành xử lý khối đá để đề phòng khối đá lăn không theo dự kiến, công ty đã bố trí nhân lực cảnh giới 2 đầu đoạn đường quốc lộ 279 để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện giao thông qua lại trên tuyến quốc lộ này.

Báo cáo của Sở TN&MT tỉnh Điện Biên cũng khẳng định, qua kiểm tra hiện trường, tổ công tác xác nhận khối đá lăn không thuộc diện tích khai thác, thời điểm đá lăn công ty không nổ mìn khai thác.

Trong khi trước đó, đã có thời gian người dân bản địa cùng nhiều phương tiện xe khách, xe tải hành trình tuyến Hà Nội đi Điện Biên và ngược lại đã phải nối nhau trên một đoạn đường đèo thấp thỏm, chờ đợi tiếng mìn nổ. Rồi tiếng mìn nổ chát chúa, vang rền cả cung đèo làm rung chuyển, phá tan bầu không khí yên ả, thanh tĩnh của núi, đèo. Đá học, đá tảng từ mái núi Pu Pha Pha lăn ầm ầm xuống chân núi. Đỉnh đèo Tầng Quái, đoạn thuộc quốc lộ 279 bỗng chốc hỗn loạn, tiềm ẩn nhiều bất trắc, nguy hiểm.

Trên thực tế, không ít sai phạm đã được chỉ ra tại mỏ đá này. Thế nhưng đến nay, khi hỏi về việc những tồn tại đã được khắc phục đến đâu thì ngay cả chủ mỏ cũng... lắc đầu.

### **Mỏ đá đổi chủ, cơ quan chức năng không biết?**

Sáng 15/2, trao đổi với Báo GD&TĐ, Trưởng phòng TN&MT huyện Mường Ảng Phạm Văn Triệu né tránh những câu hỏi xoay quanh tồn tại chưa được khắc phục ở mỏ đá 4 và những cam kết trong biên bản của Đoàn kiểm tra liên ngành với đơn vị khai thác đá về việc làm đê chắn, ngăn chặn triệt để đá lăn xuống quốc lộ, gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại. Ông Triệu cũng không thông tin gì về việc liệu đá rơi xuống quốc lộ 279 có xuất phát từ nguyên nhân từ việc nổ mìn ở mỏ đá bên cạnh gây tác động đến những khu vực xung quanh hay không.

Cùng ngày, phóng viên đã làm việc với ông Lê Xuân Chiến, người tự xưng là Giám đốc Công ty Cổ phần Cao nguyên Hà Giang. Ông Chiến cho biết, đơn vị đang tiến hành các thủ tục để mua lại mỏ đá này (trước đây Công ty Cổ phần Cao nguyên Hà Giang do ông Đào Sơn Hải làm Giám đốc). Việc sang nhượng công ty giữa ông Hải và ông Chiến thì ngay cả cơ quan chức năng của huyện cũng chỉ mới được biết tại buổi làm việc cùng ngày. Ông Chiến cho biết thêm, đơn vị sẽ khẩn trương hoàn tất việc làm đê chắn đá vào tuần tới. Tuy nhiên, qua các buổi làm việc trước đây giữa phóng viên với đại diện chủ mỏ này, lần nào đơn vị này cũng hứa sẽ sớm khắc phục, song tiến độ thì chưa được như cam kết.

### **007. X.Tiến - T.Anh/ Điện Biên có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia// Báo gia đình và xã hội.- Số 24.- Ngày 23/2/2019**

**Điện Biên có 2 di sản được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là: Mèn Loóng Phạt Ái (Tết Hoa mào gà) của cộng đồng dân tộc**

## **Cống (xã Pa Thơm, huyện Điện Biên; xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé; xã Pa Tàn, huyện Nậm Pồ) và Lễ Gạ Ma Thú (Cúng bản) của cộng đồng dân tộc người Hà Nhì.**

Tết Hoa mào gà (theo tiếng của người dân tộc Công là Mèn Loóng Phạt Ái), được tổ chức vào tháng 9 âm lịch hàng năm (trùng vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 dương lịch). Người Công ở giáp biên giới Việt - Lào nên theo lịch của người Lào, một năm chỉ có 10 tháng. Đây là thời điểm khi vụ mùa đã thu hoạch xong, công việc nương rẫy trong năm kết thúc. Tết Hoa là dịp để đồng bào chuẩn bị đón mừng năm mới, cùng hướng về cội nguồn tổ tiên, cùng tôn vinh bản sắc, nét đẹp truyền thống trong văn hóa tín ngưỡng của đồng bào dân tộc mình.

Theo phong tục, trước Tết Hoa chừng hơn một tháng, người Công sẽ chọn ra những cặp sản vật ngon nhất, quý nhất của mùa vụ trong năm như bí xanh, bí đỏ, khoai sọ, củ đậu, bánh chưng, gà, rượu để dâng lên thần linh và tổ tiên. Sau khi đã hoàn tất khâu chuẩn bị lễ vật, trai tráng trong bản bắt đầu rèn luyện sức khỏe để tham gia thi đấu trong lễ hội; phụ nữ Công chọn trang phục cho các thành viên trong gia đình mặc vào ngày Tết.

Trước ngày Tết Hoa, già làng phát lệnh cấm bản (người trong và ngoài bản không được tự do ra vào). Theo tổ tiên người Công lưu truyền, nếu Tết Hoa chưa được tổ chức thì chưa ai được phép đi phát nương, đào củ mài và vui chơi, ca hát. Trước đây, Tết Hoa diễn ra từ 3 đến 4 ngày, nay rút ngắn lại chỉ còn 1 ngày, 1 đêm. Tết Hoa gồm có hai phần: Lễ và hội. Phần lễ được tổ chức tại nhà của thầy cúng hoặc trưởng dòng họ. Ngay từ sáng sớm, chủ lễ mỗi gia đình sẽ lên nương hái hoa về trang trí trong nhà. Điều đặc biệt là trong vô số loài hoa được hái về không thể thiếu hoa mào gà. Theo quan niệm của người Công, hoa mào gà là biểu tượng của sự may mắn, tốt đẹp. Loại hoa này được coi là cây cầu nối hai thế giới âm - dương, là con đường mà linh hồn tổ tiên đi từ thế giới thiêng về nơi thờ cúng. Màu hoa mào gà đỏ thắm, tạo nên không khí ấm áp khắp không gian lễ hội, bản làng...

### **Lễ Cúng bản - cầu mong no đủ, hạnh phúc**

Lễ hội có đặc điểm nổi bật là sự gắn bó giữa con người với môi trường xung quanh, đó là tín ngưỡng sùng bái tự nhiên, là dịp để con người giải tỏa, giải bày phiền muộn lo âu với thần linh, mong được giúp đỡ che chở vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống hàng ngày. Lễ cúng bản Gạ Ma Thú được tổ chức vào những ngày con hổ (Khà là), con trâu (Nhù no), con dê (Gió no) của tháng 2 âm lịch hàng năm.

Trước ngày lễ, mọi người dân trong bản phải họp bàn, phân công chuẩn bị đồ lễ cúng, chọn thầy cúng. Nghi lễ phải có đủ 6 mâm cúng gồm: Mâm cúng đầu bản là mâm cúng chính, lễ vật to hơn các mâm khác, do thầy cúng chính làm chủ lễ; vị trí đặt mâm cúng phải ở nơi linh thiêng, cố định không thay đổi trên một quả đồi nằm ở phía Đông Bắc của bản. Vị trí này chỉ khi nào dân bản tổ chức cúng thì người dân mới được phép vào phát cỏ và dọn dẹp sạch sẽ để làm lễ với mong muốn cầu cho cả bản được tốt lành, đủ hoa màu, người dân không bị ốm đau, gia súc gia cầm sinh sôi, phát triển. Mâm cúng công bản nhằm ngăn chặn xua đuổi tà ma, các thế lực xấu xa đen tối không vào được bản, đồng thời cầu mong hạnh phúc, niềm vui và sự no đủ cho dân bản. Trong những ngày diễn ra Lễ Gạ Ma Thú, những hoạt động văn nghệ,

các trò chơi dân gian như đu quay, ném còn, đánh cù, múa dân ca dân vũ... cũng diễn ra, thu hút đông đảo người dân tham dự.

**008. Độc đáo sáo mũi Khơ Mú// Tạp chí Làng Việt.- Số 102+103.- Tháng 1+2/2019 - Tr.34+35**

Chị Quàng Thị Dưa, (bản Púng Giắt 1, Xã Mườn Mươn, Mường Chà, Điện Biên) là một trong số ít nghệ nhân diễn tấu và chế tác đờc sáo mũi của người Khơ Mú. Không chỉ lưu giữ một di sản văn hóa quý báu của người Khơ Mú đang bị thất truyền, chị còn tích cực truyền dạy cho thế hệ trẻ.

**Nắm giữ di sản âm nhạc dân gian quý báu**

Người Khơ Mú vốn gắn liền với tập quán canh tác nương rẫy và cuộc sống sinh hoạt với thiên nhiên, đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào vì thế mang đậm dấu ấn của núi rừng. Nhạc cụ truyền thống của đồng bào hầu hết được làm bằng tre, nứa có nguồn gốc từ những vật dụng quen thuộc để sản xuất, sinh hoạt. Phụ nữ Khơ Mú không những chăm chỉ, tháo vát mà còn có khả năng đặc biệt trong thẩm âm, cảm thụ âm nhạc cũng như khéo léo chế tác và diễn tấu nhạc cụ tre nứa. Hầu hết phụ nữ ở bản Púng Giắt 1 đều biết sử dụng thành thạo các nhạc cụ tre, nứa như đờc đờc, tăng bu hoặc sáo và giữ gìn các làn điệu Tom trong sinh hoạt văn hóa. Những di sản văn hóa đơn sơ, mộc mạc như chính cuộc sống của đồng bào, được đồng bào lưu truyền qua bao thế hệ.

Tuy nhiên, với sáo mũi hay còn gọi là pí tốt thì đến nay rất ít người còn biết sử dụng. Chị Quàng Thị Dưa là 1 trong 2 người ở bản Púng Giắt 1 và một số ít người trong cộng đồng dân tộc Khơ Mú ở Điện Biên thành thạo diễn tấu cũng như chế tác các loại nhạc cụ độc đáo này.

Những nhạc cụ truyền thống bằng tre, nứa của người Khơ Mú khá đơn giản nhưng có hiệu quả cao về nhạc điệu. Nhiều nhạc cụ, trong đó có sáo mũi - chỉ là những ống tre, nứa cắt thành đoạn để sử dụng – tận dụng độ vang theo dạng ống và kinh nghiệm sử dụng nguyên liệu (độ già của tre, nứa) hoặc đục lỗ, cắt khe để tăng hiệu quả âm thanh. Sáo mũi phải làm bằng ống tre (tơ la) thẳng, dài hơn nửa mét, loại bánh tẻ để có độ vang tốt nhất. 2 đầu là 2 đốt mắt để sáo có độ kín hơi, sau khi phơi trong râm để ống tre khô, đục 2 lỗ nhỏ - 1 lỗ trên dùng thổi hơi vào, 1 lỗ dưới dùng để bấm chỉnh âm thanh phát ra của sáo. Âm thanh phát ra từ việc dùng hơi từ mũi. Người thổi phải biết cách lấy hơi, giữ nhịp để tạo âm và tiết tấu bằng hơi từ mũi, theo làn điệu dân ca đang hát. Khi diễn tấu, người diễn tấu sử dụng một tay, một tay bấm vào lỗ ở một phía đầu sáo, một lỗ sẽ được dùng hơi từ mũi để thổi. Tay còn lại sẽ dùng để múa theo nhịp điệu bài dân ca. Sáo được sử dụng vào những dịp lễ tết, ngày hội và các buổi giao lưu văn nghệ.

“Tôi học sáo mũi từ mẹ tôi đây. Bà ấy là 1 trong những người thổi sáo hay nhất bản. Tôi được mẹ hát ru với cây sáo mũi và được nghe bà thổi Tót tom – sáo đợc. Năm 16 tuổi, tôi bắt đầu tự học thổi các loại sáo. Lúc đầu thổi sáo rất khó khăn vì không biết lấy hơi nên thổi không ra tiếng nhưng kiên nhẫn một chút và quyết tâm học, ngày qua ngày rồi biết thổi thổi ” - chị cho biết.

## **Thỏi niềm đam mê tới giới trẻ**

Ngoài việc ruộng nương và chăm sóc gia đình, chị Quàng Thị Dưa dành nhiều thời gian cho tình yêu và niềm đam mê với các giá trị văn hóa truyền thống, dân gian của dân tộc mình. Đây là phần làm nên sức sống mãnh liệt, vượt lên gian khó, lạc quan yêu đời của người Khơ Mú mà các thế hệ cha ông xưa đã sáng tạo, tích lũy trong lao động.

Tình yêu với sáo, những làn điệu dân ca và những giá trị văn hóa của người Khơ Mú ở chị Quàng Thị Dưa không chỉ dừng lại ở sự đam mê cá nhân. Mỗi ngày chị âm thầm lan tỏa tình yêu đó sang những người xung quanh, nhất là thế hệ trẻ. Chị vừa diễn tấu thành thạo sáo dọc, sáo mũi, vừa hát và sang tạc các làn điệu dân ca với lời mời.

Điều mà Quàng Thị Dưa lo lắng là khi một ngày nào đó không xa, không ai còn nhớ cách thổi sáo, hát Tom. Vì vậy, chỉ cần bạn trẻ quan tâm, chị không tiếc thời gian, công sức để truyền dạy. Ở Púng Giắt 1, Quàng Thị Dưa là hạt nhân đội văn nghệ, kết nối các thành viên lan tỏa tình yêu và trách nhiệm gìn giữ vốn quý của cha ông.

Được sự quan tâm của phòng Văn hóa thông tin huyện Mường Chà và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, chị đã phối hợp để truyền dạy các bạn trẻ ở bản hát dân ca, diễn tấu sáo. Chị tận tình hướng dẫn các bạn trẻ cách sử dụng và chế tác các sáo dọc, sáo mũi cũng như diễn xướng dân ca Khơ Mú. Quàng Thị Típ là người trong bản được Quàng Thị Dưa truyền dạy thành công diễn tấu sáo mũi.

Chị cũng là người am hiểu và nắm vững những phong tục tập quán, lễ hội truyền thống của người Khơ Mú. Đặc biệt, với khả năng truyền đạt tốt cả tiếng nói, ngữ văn dân gian, các trò chơi dân gian, các chuẩn mực đạo đức, nghề dệt, trang phục, tri thức dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian của người Khơ Mú.

Chị tham gia tích cực hoạt động giới thiệu nét văn hóa độc đáo của người Khơ Mú nói chung, sáo mũi nói riêng trong và ngoài tỉnh. Tại Làng văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam, tiết mục diễn tấu sáo mũi của chị trong Ngày hội sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc năm 2018 đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước thưởng thức và tìm hiểu.

Năm 2018, chị là một trong 26 nghệ nhân được Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Nhà nước phong tặng Nghệ nhân ưu tú về trình diễn dân gian thổi sáo bằng mũi. Không có chị với tình yêu dành cho sáo mũi, có lẽ, đến một lúc nào đó không xa, người Khơ Mú đã đánh mất đi một giá trị văn hóa vô cùng độc đáo của mình.

**009. Lê Hoàng/ Chủ tịch UBND tỉnh thưởng nóng một số đơn vị công an tỉnh Điện Biên// Công an nhân dân.- Số 4952.- Ngày 16/2/2019 - Tr.3**

**Ngày 14-2, đoàn công tác UBND tỉnh do đồng chí Mùa A Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và tặng hoa chúc mừng những chiến công, thành tích của CA tỉnh Điện Biên trong đợt cao điểm bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.**

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo với đoàn công tác về một số chiến công, thành tích Công an tỉnh Điện Biên đạt



được trong thời gian qua. Điển hình là việc phá chuyên án bắt quả tang 01 đối tượng về hành vi mua bán trái phép 10kg thuốc phiện. Hay như giết người, cướp tài sản xảy ra vào chiều ngày 4-2 (tức 30 Tết), CA tỉnh Điện Biên đã không quản ngại hy sinh, nỗ lực tìm ra hung thủ trong thời gian sớm nhất. Bước đầu đã bắt giữ 01 đối tượng chính trong vụ án, qua đó đã kịp thời trấn an dư luận.

Việc kịp thời đấu tranh, bắt giữ các đối tượng phạm tội đã góp phần không nhỏ trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn, cho nhân dân một cái Tết bình yên, đầm ấm.

Sau khi nghe báo cáo về những chiến công trên, đồng chí Mùa A Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo và CBCS CA tỉnh Điện Biên, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 để nhân dân vui xuân, đón Tết.

Đồng chí cũng yêu cầu CA tỉnh Điện Biên tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ ANCT, bảo đảm TT ATXH, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao phó, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Mùa A Sơn đã tặng hoa chúc mừng và thưởng nóng cho các đơn vị nghiệp vụ CA tỉnh Điện Biên về những thành tích xuất sắc đã đạt được trong thời gian qua.

#### **010. Nguyễn Hưởng/ 5 con nghiện cưỡng hiếp, sát hại nữ sinh ở Điện Biên// Người lao động.- Số 8180.- Ngày 19/2/2019 - Tr.5**

**Nhóm 5 người nghiện, có nhiều tiền án tiền sự ở tỉnh Điện Biên đã lên kế hoạch giam giữ sinh viên Cao Mỹ Duyên suốt 3 ngày, thay nhau xâm hại rồi giết chết trong Tết nguyên đán**

Ngày 18-2, Công an tỉnh Điện Biên đã họp báo công bố thông tin vụ án chị Cao Mỹ Duyên, sinh viên Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên, bị sát hại sau khi mất tích lúc đi giao gà ngày 4-2 (chiều 30 Tết).

#### **Phát sinh nhiều tình tiết mới**

Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, cho biết ngày 17-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng.

Đó là: Bùi Văn Công (SN 1975) về tội Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm, Bắt giữ người trái pháp luật, Tàng trữ trái phép chất ma túy; Phạm Văn Nhiệm (SN 1976) về tội Giết người, Hiếp dâm; Lương Văn Lả (SN 1991, cùng trú xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về tội Giết người; Lương Văn Hùng (SN 1991, trú tại xã Hua Thanh, huyện Điện Biên) về tội: Giết người. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Viện Kiểm sát, Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an và Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành khai quật tử thi nạn nhân Cao Mỹ Duyên để thu thập dấu vết làm sáng tỏ vụ án do phát sinh nhiều tình tiết mới.

Đến ngày 18-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên cũng khởi tố bị can, tạm giam đối với Vương Văn Hùng (SN 1984, trú tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) về tội Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm. Cả 5 đối tượng đều là thành phần bất hảo, nghiện ma túy, có nhiều tiền án, tiền sự. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đang củng cố chứng cứ để khởi tố Lương Văn Hùng và Lương Văn Lả về tội Hiếp dâm. Cơ quan công an đang làm rõ nhiều tình tiết như: Vì sao các đối tượng lại chọn nữ sinh Mỹ Duyên là nạn nhân để thực hiện hành vi phạm tội? Vai trò của người chủ mưu trong vụ án này như thế nào?...

### **Sát hại để bịt đầu mối**

Bước đầu, các đối tượng khai vào ngày 1-2 (27 tháng chạp), Bùi Văn Công đã chủ mưu, bàn bạc với Vương Văn Hùng sẽ cùng cướp tài sản và chỉ cướp của chị Duyên.

Đến ngày 3-2 (tức 29 tháng chạp), Công hẹn Hùng ra chợ Mường Thanh để chỉ mặt chị Duyên cho Hùng biết và bảo Hùng lấy số điện thoại của chị Duyên, sau đó hẹn nạn nhân mang gà ra địa điểm đã chọn để cướp tài sản.

Chiều 4-2 (tức 30 Tết), Vương Văn Hùng gọi điện thoại cho chị Duyên đặt mua 10 con gà, yêu cầu chở đến một ngôi nhà hoang ở khu vực bờ mương đôi Độc Lập (thuộc Đội 11, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ). Vương Văn Hùng đã siết cổ chị Duyên đến khi nạn nhân ngất đi và đưa vào nhà hoang. Tại đây, Hùng, Công và Phạm Văn Nhiệm thay nhau hãm hiếp chị Duyên. Sau đó, các đối tượng đưa nạn nhân lên thùng xe tải của Công. Hùng cho quần, tất của nạn nhân cùng quần của mình vào một túi ni-lông rồi đem vứt ở vệ đường.

Khoảng 1 giờ ngày 5-2 (tức ngày mùng 1 Tết), Vương Văn Hùng lấy tất cả tài sản, chạy xe máy của chị Duyên đến khu vực đội 18, xã Noong Luống, huyện Điện Biên rồi để xe đó, đi về. Sáng 6-2 (mùng 2 Tết), Lương Văn Hùng và Lương Văn Lả đến nhà Công chơi rồi hiếp dâm chị Duyên. Chiều cùng ngày, thấy sức khỏe của Duyên yếu, các đối tượng đã đến nhà Công bàn bạc giết nạn nhân để bịt đầu mối.

24 giờ ngày 6-2 (mùng 2 Tết), Vương Văn Hùng và Bùi Văn Công đã chở chị Duyên trên thùng xe tải đến khu vực Nghĩa trang Tông Khao (xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên). Tại đây, Công siết cổ nạn nhân đến chết. Cả 5 đối tượng sau đó đưa thi thể Duyên đến bỏ lại khu vực chuồng heo của một gia đình vắng chủ nhà tại đội 11, xã Thanh Nưa rồi về nhà Công bàn bạc cách đối phó với cơ quan chức năng.

### **Nhiều thủ đoạn xóa dấu vết**

Ngày 18-2, Thiếu tướng Sùng A Hồng đã trao giấy khen của Công an tỉnh Điện Biên tặng 48 cá nhân có thành tích trong đấu tranh chuyên án.

Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, cho biết đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng; phương thức, thủ đoạn thực hiện hành vi phạm tội hết sức mạnh động, dã man. Vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, các đối tượng trong quá trình phạm tội dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để xóa dấu vết, tẩu tán vật chứng, dùng chứng cứ ngoại phạm để che giấu hành vi tội phạm.

"Hành trình điều tra vụ án có những áp lực rất lớn. Do vậy, lực lượng công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an làm việc ngày đêm trong dịp Tết, bám sát từng chi tiết, dấu vết dù là nhỏ nhất" - đại tá Tủa nói.

**011. Anh Hiếu - Xuân Trường/ Hành trình 72 giờ phá vụ án “nữ sinh viên ship gà bị sát hại”// Công an nhân dân.- Số 4959.- Ngày 23/2/2019 - Tr.5**

**Việc Ban chuyên án khẩn trương điều tra, xác minh bắt giữ Vương Văn Hùng - người đàn ông đặt mua gà của nữ sinh Cao Mỹ Duyên chính là nút mở của vụ án. Tuy nhiên, với bản chất lưu manh, lỳ lợm của kẻ đã từng có 3 tiền án, nghiện ma túy, bước đầu Hùng khai nhận chỉ một mình hấn sát hại nạn nhân.**

**Tạo hiện trường giả, xóa sạch dấu vết**

Chúng tôi lên Điện Biên đúng vào Rằm tháng Giêng, khi nhiều gia đình đang tất bật sắm sửa lễ cúng rằm, sum họp bên người thân thì nhiều cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Điện Biên vẫn chưa có Tết. Họ vẫn chưa được ngơi nghỉ khi các đối tượng gây án dù đã sa lưới nhưng vẫn còn khai báo nhỏ giọt, đổ tội cho nhau và chưa thành khẩn nhận tội.

Vụ án cần phải được làm sáng tỏ trong thời gian sớm nhất, những kẻ thủ ác phải sớm bị đưa ra xét xử, chịu sự phán xử nghiêm minh của pháp luật. Đó là quyết tâm mà điều tra viên dày dạn của Cục Hình sự Bộ Công an, Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục vào cuộc điều tra mở rộng vụ án.

Nhớ lại giai đoạn đầu đầy khó khăn của vụ án, các trinh sát Hình sự Công an tỉnh Điện Biên đã kể lại cho chúng tôi nghe khi mới bị bắt, Vương Văn Hùng một mực không khai ra đồng bọn, Hùng một mực khai nhận gây án là do mâu thuẫn với Duyên trong quá trình mua bán gà nên đã lỡ tay sát hại nữ sinh này...

Trở lại vụ án, ngay khoảng 10h30 ngày 7-2-2019 (mùng 3 Tết) khi nhân dân phát hiện thi thể của cháu Cao Mỹ Duyên, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên; Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, Công an thành phố Điện Biên Phủ, Công an huyện Điện Biên, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Trung tâm Pháp y tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và các hoạt động điều tra, truy tìm thủ phạm gây án.

Kết quả khám nghiệm hiện trường tại nơi phát hiện thi thể cháu Duyên tại ngôi nhà không có người ở thuộc Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho thấy, ngôi nhà nơi phát hiện tử thi là nhà xây mái được lợp tấm pro xi măng, ở khu vực đầu nhà phía Đông Bắc có xây một khu chăn nuôi bỏ hoang, toàn bộ khu chăn nuôi không có mái che, chỉ có tường xây và các vách ngăn chuồng. Giữa khu chăn nuôi và đầu nhà phía Đông Bắc có khoảng đường đất nhỏ đi từ phía trước nhà ra phía sau rộng 87cm. Kiểm tra toàn bộ ngăn chuồng phía ngoài không phát hiện gì...

Trong nhiều dấu vết để lại hiện trường, các trinh sát đặc biệt chú ý chi tiết khi được người dân phát hiện, thi thể cháu Duyên được đặt trong tư thế nằm ngửa tự nhiên, hai chân, hai tay dạng theo chiều cơ thể, tuy nhiên hiện trường cho thấy tử thi được đặt rất ngay ngắn, mọi thứ xung quanh hầu như vẫn nguyên vẹn, không bị xê dịch, từ đó có thể phán đoán theo hướng nạn nhân đã bị sát hại ở nơi khác và được đối tượng đưa đến ngôi nhà hoang này nhằm tạo hiện trường giả, đánh lạc hướng cơ quan Công an.

Quá trình điều tra vụ án, Ban chuyên án nhận định, các đối tượng gây án đã tính toán rất kỹ việc đối phó với cơ quan Công an và tẩu tán tang vật vứt tại nhiều địa điểm khác nhau. Bởi, chiếc lồng gà của Cao Mỹ Duyên chở đi giao gà được phát hiện ngày 8-2-2019 tại khoảng đất trống giữa hai căn nhà số 82 và 84 tổ 11, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ. Còn hiện trường nơi phát hiện chiếc quần nghi của nạn nhân Cao Mỹ Duyên là bờ ruộng tại khu vực Km 190+200 QL12 thuộc địa phận tổ 11, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ.

Trước đó, chiếc quần nghi của nạn nhân là chiếc quần ni dài màu xám được người dân phát hiện đựng trong một chiếc túi nilon mắc vào hàng rào vườn sát bờ ruộng. Trong túi nilon còn có một chiếc quần sooc của nam giới màu vàng, trên có dính vết màu nâu nghi máu và một chiếc tất nữ...

Trong khi đó, quá trình rà soát, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện thêm một hiện trường nghi có liên quan đến vụ án chính là một ngôi nhà bỏ hoang thuộc tổ 11, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ. Đây là loại nhà cấp 4 được xây lợp mái ngói đã cũ nát, không có cửa, bên trong căn nhà tại gian thứ hai từ ngoài vào phát hiện trên tường và nền nhà, trên 2 mảnh giấy ở nền nhà có dính chất màu nâu nghi máu. Trên nền nhà còn có nhiều bom kim tiêm, đầu mẩu thuốc lá loại Thăng Long và vỏ kẹo...

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã trưng cầu Trung tâm Pháp y tỉnh Điện Biên xác định nguyên nhân chết của chị Cao Mỹ Duyên. Sơ bộ kết luận nguyên nhân chết của chị Cao Mỹ Duyên ngạt cơ học do siết cổ. Thời gian chết sau bữa ăn cuối cùng khoảng 3 giờ đồng hồ...

Tuy nhiên, trong lời khai ban đầu của Hùng thì đối tượng này lại khai nhận đã sát hại Duyên ngay từ tối 30 Tết, không phải là siết cổ mà là anh ta đã bóp cổ nạn nhân; cũng như cố tình khai báo quanh co về thời gian anh ta đi đâu, làm gì từ chiều 30 Tết đến khi bị bắt. Trong khi từ các kết quả thu được từ công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Ban chuyên án đã họp nhiều lần và đưa ra hướng điều tra, xác định việc gây án không chỉ có 1 đối tượng Vương Văn Hùng và lần theo các mối quan hệ của đối tượng cũng như xác minh được trong từng thời điểm Hùng đi đâu, làm gì thì Hùng mới tâm phục, khẩu phục khai nhận việc gây án không chỉ có mình anh ta.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định đối với các mẫu vật thu thập được trong quá trình khám nghiệm hiện trường, tử thi và quá trình điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và các chứng cứ khoa học đưa ra, cuối cùng Vương Văn Hùng đã hé lộ ra đồng phạm đầu tiên là Bùi Văn Công (SN 1975), trú tại đội 7, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, hiện ở tại Đội 11, xã Thanh Nưa.

### **Những vết máu của nạn nhân trên thùng xe tải bị kín**

Trở lại diễn biến của vụ án, người phát hiện ra xác cháu Duyên chính là chị Thu - vợ của Bùi Văn Công. Theo lời trình bày của chị Thu thì khoảng 10 giờ ngày 7-2-2019, chị Thu tình cờ đi lên nhà của em chồng hiện không có người ở tại Đội 11, xã Thanh Nưa xem nhà như thế nào để thuê lại làm lò ấp gà thì phát hiện thi thể của Cao

Mỹ Duyên đang nằm trong chuồng lợn bỏ không, sau đó đã trình báo cơ quan Công an. Ngôi nhà phát hiện thi thể của Duyên ở gần nơi nhà đối tượng Công sinh sống.

Thời gian đầu, khi các trinh sát tiến hành triệu tập, hỏi những người biết việc thì Công luôn một mực khẳng định là không biết gì về vụ án này nhưng anh ta luôn có biểu hiện lo lắng. Trong quá trình làm việc tại nhà Công, tổ công tác đã phát hiện có dấu vết nghi là máu trên thùng xe tải của Công. Căn cứ kết quả trung cầu giám định mẫu máu thu tại hiện trường và trên xe của Bùi Văn Công chính là của nạn nhân Cao Mỹ Duyên.

Ngày 11-2-2019, Công an tỉnh Điện Biên đã triệu tập đối với Bùi Văn Công để đấu tranh làm rõ. Là đối tượng nghiện, với bản chất lưu manh, Công luôn một mực kêu oan và không khai báo.

Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng, quá trình mở rộng điều tra, lực lượng Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an tỉnh Điện Biên đã có đủ chứng cứ bắt giữ thêm một đối tượng là Phạm Văn Nhiệm (SN 1976), trú tại Đội 19, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Quá trình đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận, vào ngày 1-2-2019 (ngày 27 Tết), Bùi Văn Công (là đối tượng chủ mưu) đã bàn bạc với Vương Văn Hùng cùng nhau đi cướp tài sản và hiếp dâm, người mà các đối tượng lựa chọn là Cao Mỹ Duyên, phụ giúp gia đình bán gà ở chợ Mường Thanh trong dịp trước Tết Nguyên đán.

Như kế hoạch, Công hẹn Hùng ra chợ Mường Thanh để chỉ mặt Duyên cho Hùng biết và bảo Hùng lấy số điện thoại của Duyên, sau đó Hùng sẽ hẹn Duyên mang gà ra địa điểm đã chọn để thực hiện hành vi cướp tài sản. Trước đó, các đối tượng này đã đi thực địa và chọn địa điểm gây án là 2 ngôi nhà hoang, nơi vắng vẻ ít người qua lại để khó bị phát hiện.

Đến khoảng 16h ngày 4-2 (tức 30 Tết), Hùng ra chợ Mường Thanh, làm quen đồng thời xin số điện thoại của Duyên, đề nghị Duyên ship gà. Đến 18h40 cùng ngày, Vương Văn Hùng đã gọi điện thoại cho Duyên để đặt mua 10 con gà và yêu cầu Duyên chở gà xuống chỗ hẹn là một ngôi nhà hoang tại khu vực bờ mương đội Độc Lập (thuộc Tổ dân phố 11, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ).

Tại đây, Vương Văn Hùng đã dùng côn có dây xích sắt siết cổ Duyên đến khi Duyên ngất đi và đưa vào ngôi nhà hoang, sau đó dắt xe của Duyên ra bãi đất trống trước nhà rồi gọi điện thoại cho Bùi Văn Công. Sau khi nhận được điện thoại của Vương Văn Hùng, Bùi Văn Công đã rủ thêm Phạm Văn Nhiệm đi cùng đến ngôi nhà hoang. Khi tới nơi, cả ba đối tượng Hùng, Công, Nhiệm đã thay nhau hãm hiếp Cao Mỹ Duyên, sau đó các đối tượng đưa Duyên lên thùng xe tải của Bùi Văn Công.

Sở dĩ chúng cho Duyên lên xe tải bởi chiếc xe tải này được bịt kín và có khóa nên sẽ khó ai phát hiện được nạn nhân được giấu trên đó. Đối tượng Hùng cho quần tất của Duyên cùng quần soóc của mình vào một túi nilon và lấy xe máy của Cao Mỹ Duyên cùng số tài sản cướp được đi về nhà cậu ruột của Hùng ở xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên.

Trên đường đi, Hùng rút một túi nilon đựng 2 chiếc quần và lồng gà không ở ven Quốc lộ 12. Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 5-2 (tức ngày mùng 1 Tết), Hùng đưa chiếc xe của nạn nhân đi phứt rửa sạch sẽ rồi đưa ra khu vực Đội 18, xã Noong Luống, huyện Điện Biên để ven đường rồi đi về...

Trong những ngày đầu đấu tranh, khi bị bắt, 3 đối tượng này kiên quyết không khai ra thêm đồng phạm của mình còn 2 đối tượng nữa và khai báo gian dối về việc sát hại nạn nhân Cao Mỹ Duyên thế nào. Để có thể đưa thêm 2 kẻ thủ ác ra ánh sáng và làm rõ bản chất vụ án là cả một hành trình gian nan của lực lượng Công an trong những ngày trong và sau Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi.

## **012. XUÂN AN/ Lãnh đạo tỉnh Điện Biên lên tiếng việc trao thưởng phá án vụ nữ sinh// Pháp luật.- Số 52.- Ngày 21-2-2019 - Tr.11**

**Đại diện phía UBND tỉnh Điện Biên khẳng định, nghiệp vụ của ngành công an không thể nói ra ngoài nhưng họ đã rất vất vả để truy tìm nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên và sau đó là bắt giữ được các hung thủ. Việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong phá án là đúng quy định.**

### **Khen thưởng đúng quy định**

Ngày 20/2, lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên cho biết đã nhận thấy nhiều thông tin trái chiều về việc khen thưởng 2 tập thể và một số chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong quá trình giải quyết vụ án chị Cao Thị Mỹ Duyên (SN 1997, ở Điện Biên) bị sát hại dịp Tết Âm lịch vừa qua.

Diễn biến vụ việc cho thấy, ngày 27 Tết, Bùi Văn Công (SN 1975) và Vương Văn Hùng (SN 1984) nảy sinh ý định cướp tài sản của chị Duyên - lúc đó đang phụ gia đình bán gà ở chợ.

Chiều 30 Tết, Hùng lừa chị Duyên chở gà tới một căn nhà hoang rồi bắt giữ, cùng Công, Phạm Văn Nhiệm (SN 1976) xâm hại tình dục. Nạn nhân sau đó bị giam giữ trên thùng xe tải của Công và tiếp tục bị Lương Văn Lả, Lương Văn Hùng (cùng SN 1991) xâm hại. Khi chị Duyên yếu đi, Công đã siết cổ khiến chị tử vong và cùng 4 đối tượng còn lại mang xác vào 1 khu nhà hoang. Công an sau đó đã lần lượt bắt giữ cả 5 đối tượng, khởi tố chúng về các hành vi giết người, bắt giữ người trái phép, hiếp dâm, cướp tài sản và tàng trữ trái phép ma túy.

Ngày 18/2, UBND tỉnh Điện Biên đã trao Bằng khen cho Phòng trọng án Cục hình sự Bộ Công an, Công an huyện Điện Biên và 14 cá nhân thuộc Bộ Công an và công an địa phương; thưởng gần 3 triệu đồng cho tập thể, hơn 1 triệu đồng cho mỗi cá nhân. Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cũng tặng bằng khen cho 48 cá nhân có thành tích tốt trong quá trình phá án.

Được hỏi về việc khen thưởng trên, một lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên cho rằng đã làm hoàn toàn đúng, ai có công được khen thưởng, ai thiếu trách nhiệm sẽ bị xử lý; một số người trên mạng xã hội có ý kiến phức tạp, đưa ra tình tiết không đúng để đánh lạc hướng dư luận về vụ việc, làm giảm uy tín của chính quyền... Một lãnh đạo khác cũng cho biết, đã có ý kiến khen thưởng “thiếu” nên có thể tỉnh sẽ rà soát để biểu dương những người dân giúp sức việc phá án.

Trước ý kiến phản đối việc khen thưởng, một cán bộ thuộc UBND tỉnh Điện Biên nói: “Vụ án này đặc biệt nghiêm trọng, các đồng chí ở Điện Biên và thậm chí ở Bộ Công an phải lên tham gia rất vất vả nên tỉnh cũng chỉ thưởng từ nguồn quỹ phòng chống tội phạm nhằm động viên tinh thần... Không thể tưởng tượng nỗi vất vả của họ. Từ hôm 30 Tết lúc nhận báo án, các đồng chí không ăn Tết ở nhà, trực 24/24. Nghiệp vụ của họ không thể nói với công chúng nhưng chúng ta phải hiểu họ rất gian khổ. Nếu ai có nhận định, ý kiến (*phản đối - PV*) như thế, không biết họ có hiểu vấn đề không”.

Vị cán bộ này cũng bác bỏ quan điểm dân phát hiện nhưng khen thưởng lực lượng phá án, nói: “Ở đâu cũng phải tuyên truyền người dân, vận động quần chúng phát giác tội phạm, vụ nào cũng vậy và phải qua nhiều người mới thấy được sự việc nhưng để tìm ra thủ phạm chỉ có thể nhờ nghiệp vụ điều tra của công an, đây là công của họ”.

Tương tự, mẹ nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên từ chối đưa ra ý kiến về công tác phá án nhưng cho biết, bà có thể khẳng định lực lượng công an đã rất vất vả trong vụ việc.

### **Khám nghiệm lại do nhiều mâu thuẫn**

Nhận định về việc khám nghiệm lại tử thi, tiến sĩ, đại tá Hoàng Mạnh Hùng - nguyên Phó viện trưởng Viện Khoa học hình sự Bộ Công an khẳng định trong các vụ án, khám nghiệm hiện trường là quy trình quan trọng đặc biệt trong các vụ giết người, hiếp dâm. Việc khám nghiệm cũng có thể được diễn ra nhiều lần, đây là điều bình thường trong khoa học hình sự. Cụ thể, sau khi xảy ra vụ án, thi thể sẽ được cơ quan khám nghiệm tổ chức khám nghiệm tử thi để thu thập các dấu vết phục vụ điều tra trước khi bàn giao nạn nhân cho gia đình.

Mẹ nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên từ chối đưa ra ý kiến về công tác phá án nhưng cho biết, bà có thể khẳng định lực lượng công an đã rất vất vả trong vụ việc.

Sau đó, nếu vụ án xuất hiện tình tiết mới như bắt thêm nghi phạm, có thêm lời khai hoặc cần thu thập thêm chứng cứ từ lời khai mới, cơ quan điều tra cần thiết phải khám nghiệm lại tử thi. Việc khai quật để tái khám này còn diễn ra trong trường hợp các kết quả của lần khám nghiệm đầu tiên chưa rõ ràng, chưa đáp ứng được yêu cầu của cơ quan điều tra.

Trong vụ án tại Điện Biên, tiến sĩ Hùng nêu quan điểm, để xác định nạn nhân có bị xâm hại tình dục hay không, cơ quan khám nghiệm cần tìm các chứng cứ vật chất như quần áo nạn nhân có bị xáo trộn hay xê dịch; tử thi có dấu vết trầy xước hay không... nhằm làm rõ các tình tiết.

Trước đó, trao đổi với *Tiền Phong*, Thiếu tướng Sùng A Hồng - GD Công an tỉnh Điện Biên giải thích phải khám nghiệm lại vì: “Kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ và lời khai của các đối tượng còn nhiều mâu thuẫn nên buộc cơ quan điều tra phải thực hiện yêu cầu của cơ quan kiểm sát là khai quật lại để làm rõ. Ví dụ, khi khám nghiệm tử thi chỉ có thể trả lời nạn nhân chết do bị siết cổ nhưng khi bắt được, đối tượng khai lúc gây án siết cổ 2 lần. Ngoài ra, có nhiều tình tiết khác buộc cơ quan điều tra phải khám nghiệm lại”.

### **Áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất**

Cho rằng vụ án nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên bị hãm hiếp, giết hại tại tỉnh Điện Biên trong dịp Tết Âm lịch vừa qua là hết sức dã man, đặc biệt nghiêm trọng, gây phẫn nộ trong dư luận nhân dân, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu Bộ Công an, đề nghị Viện KSND Tối cao và TAND Tối cao chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Điện Biên khẩn trương điều tra, truy tố và sớm đưa các đối tượng phạm tội ra xét xử, áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất theo quy định của pháp luật để trừng trị loại tội phạm dã man, đặc biệt nghiêm trọng này.

### **013. Hương Hà/ Vụ nữ sinh bị sát hại ở Điện Biên: Người tung tin đồn thất thiệt có thể bị phạt tù 7 năm// Tiền Phong.- Số 55.- Ngày 24/2/2019 - Tr.13**

**Xung quanh vụ án nữ sinh bị sát hại dã man ở Điện Biên, trên mạng xã hội có rất nhiều đồn đoán sai sự thật làm người thân của nạn nhân và cả dư luận bức xúc, hoang mang. Theo các luật sư, đây là biểu hiện của hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt hành chính hoặc phạt tù.**

#### **“Ma trận” tin đồn**

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can về các tội: Giết người, cướp tài sản, hiếp dâm, tàng trữ trái phép chất ma túy và bắt giữ người trái pháp luật. Các đối tượng gồm: Vương Văn Hùng, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả cùng trú tỉnh Điện Biên. Thế nhưng, chính những thông tin không chính thức từ những “trình sát” trên mạng xã hội mới chính là lưỡi dao xoáy sâu vào tâm can gia đình, người thân cô gái xấu số và gây hoang mang dư luận.

Đầu tiên là việc nhiều người tung tin trên MXH nói mẹ của nạn nhân Cao Thị M.D là chị Trần Thị H. thích khoe của trên Facebook nên các đối tượng lập mưu bắt cóc nạn nhân để đòi tiền chuộc. Khi bà H từ chối, các đối tượng đã ra tay sát hại con gái. Hay thậm chí cả tin đồn chính người mẹ đã thuê người giết con... Điều này theo Công an tỉnh Điện Biên là hoàn toàn sai sự thật.

Ngay cả khi cơ quan điều tra đã bắt giữ Vương Văn Hùng, một số tài khoản Facebook vẫn tung tin nghi phạm có quan hệ thân thiết với gia đình nạn nhân. Tin đồn miêu tả Hùng từng đi tù thay người thân của Cao Thị M. D. Khi ra tù, Hùng không đòi tiền thiệt hại nên bắt cóc nạn nhân để đòi tiền chuộc.

Ngoài ra, mạng xã hội còn xuất hiện thông tin thất thiệt nói rằng gia đình nạn nhân xích mích. Kẻ xuyên tạc đặt ra nghi vấn vì sao bố nạn nhân chưa bao giờ được nhắc đến trong những ngày vụ án được điều tra. Tuy nhiên, công an sở tại xác nhận bố nạn nhân là người chân chất, hiền lành. Ngoài làm long nhãn, người đàn ông này còn chăn nuôi lợn, gà. Ông sống kín đáo, không sử dụng mạng xã hội.

Chưa hết, facebook rộ lên thông tin Vương Văn Hùng là con và cháu của hai cán bộ Công an cao cấp Công an tỉnh Lai Châu đã nghỉ hưu. Báo Lao động dẫn lời Công an tỉnh Điện Biên khẳng định, thông tin này là sai sự thật.

Đỉnh điểm, khi vụ án còn trong quá trình điều tra, bỗng dưng trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một người đàn ông với thông tin là hung thủ giết người. Anh



Phạm Thanh S. (nhân viên một công ty điện lực quốc doanh trên địa bàn tỉnh Điện Biên) bức xúc cho biết cuộc sống của anh đã bị đảo lộn hoàn toàn khi bỗng dưng bị đăng tải hình ảnh cùng thông tin nói rằng anh chính là 1 trong 5 hung thủ của vụ án nói trên.

Theo luật sư Trương Anh Tú, người tung tin lên mạng xã hội sai sự thật, tùy mức độ có thể bị xử lý hành chính cho đến hình sự. Người tung tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu - 30 triệu đồng.

### **Tội phạm mới của thời hiện đại**

Lý giải với báo Tiền Phong về hiện tượng tin đồn bủa vây quanh vụ án nữ sinh Điện Biên bị sát hại, chuyên gia truyền thông Vũ Trung Hiệp (Co-Founder & CEO Công ty CP Truyền thông LinkStar) cho rằng: “Xét cho cùng, tin đồn cũng là một dạng giao tiếp/truyền thông xã hội loại đặc biệt, không chính thức. Khi một tình huống có vấn đề, thu hút sự quan tâm của công chúng nhưng lại thiếu vắng thông tin lý giải đã được kiểm chứng, chính thức và thuyết phục thì cách lý giải chưa được kiểm chứng, không chính thức và có phần “bán tín, bán nghi” sẽ là cơ sở để xuất hiện tin đồn. Đặc biệt, với sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông xã hội, tốc độ lan truyền của tin đồn luôn tỷ lệ thuận với tầm quan trọng, tính nghiêm trọng và sự mập mờ của nó. Có vẻ như “cuớp, giết, hiếp” ở ta là một “món” thông tin khá được “ưa chuộng” để tung tin đồn”.

Luật sư Trương Anh Tú (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cũng cho rằng: “Nếu là “một người bán gà bị sát hại”, thì chắc cũng sẽ như nhiều vụ án khác. Nhưng chính nickname “thiếu nữ giao gà” đã khiến công chúng, dư luận tò mò và luôn theo dõi sát diễn biến vụ án”. Lợi dụng điều này, nhiều người đã tung tin đồn để câu like, câu view.

“Đối tượng tung tin đồn trên mạng xã hội phần lớn là những người trẻ thiếu hiểu biết về pháp luật, thiếu kinh nghiệm sống, muốn câu view, câu like để được nổi tiếng, được quan tâm hoặc để bán hàng qua mạng. Tuy nhiên cũng không loại trừ việc một số kẻ cố tình tung tin nhằm hạ uy tín của tổ chức và cá nhân nhằm thỏa mãn mục đích của mình. Khi thông tin lan truyền, nhiều người tưởng thật, lại tiếp tục chia sẻ. Cứ như thế, thật giả lẫn lộn”- Chuyên gia tâm lý Lê Thị Túy phân tích.

Mạng xã hội giúp con người xóa đi khoảng cách về địa lý, tự do chia sẻ thông tin, suy nghĩ cảm xúc của mình... nhưng đây cũng là môi trường thuận lợi để kẻ xấu thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có việc tung tin bịa đặt, bôi nhọ, vu khống danh dự nhân phẩm của cá nhân, tổ chức. Do có số lượng lớn người tham gia, theo dõi nên ảnh hưởng của thông tin trên mạng xã hội Facebook là rất lớn. Những thông tin chưa được kiểm chứng, thậm chí là tin bịa đặt, sai sự thật... khi được lan truyền và phát tán trên mạng xã hội không chỉ gây tâm lý hoang mang, hoài nghi cho người đọc mà còn gây thiệt hại cả về uy tín và vật chất cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến thông tin thất thiệt. Nhiều vụ việc đã được cơ quan chức năng xử lý nghiêm khắc. Tuy nhiên, “chờ được vạ thì má đã sưng”, chờ được minh oan thì nạn nhân đã chịu “búa rìu” dư luận khá nhiều và nó cũng gây ra những hệ lụy khôn lường.

“Ở góc độ truyền thông, tin đồn ở mức độ lớn sẽ gây nhiễu loạn các nguồn tin chính thống và tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến làm suy yếu hệ thống truyền thông

chính thống, qua đó gián tiếp gây nên khủng hoảng niềm tin của dân chúng. Với các tin đồn xuất phát từ động cơ xấu của các thế lực thù địch, chống phá chính quyền thì nó còn gây rối loạn, mất ổn định chính trị xã hội. Đó là một cái bẫy mà người dân ngày nay phải hết sức tỉnh táo, cảnh giác”- Ông Vũ Trung Hiệp nhấn mạnh.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng: Nếu xác định được chính xác người tung tin đồn thất thiệt có tính chất vu khống thì xử lý theo quy định tại Điều 122, Bộ luật Hình sự. Người phạm tội vu khống có thể bị phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm. Trường hợp không xác định được chính xác người tung tin đồn thất thiệt mà chỉ xác định được người đưa tin lên mạng thì áp dụng theo quy định tại Điều 226 Bộ luật Hình sự, tội “Đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet những thông tin trái với quy định của pháp luật” (nếu không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 88 và Điều 253 của bộ luật này). Hành vi xâm phạm đó gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm.

Chuyên gia tâm lý Lê Thị Túy nhận định hiện tượng tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội là mặt trái của sự phát triển công nghệ thông tin và có thể xem là một dạng tội phạm mới của cuộc sống hiện đại, bởi vậy cần có những hình phạt đích đáng. Theo bà, nếu tung tin đồn gây nguy hiểm, gián tiếp giết người thì nên áp dụng hình phạt cao nhất để cảnh tỉnh xã hội.

Các chuyên gia đều cho rằng mạng “ảo” nhưng lại gây hậu quả thật. Bởi vậy, khi tham gia mạng xã hội, mỗi cá nhân phải có trách nhiệm với cộng đồng và chịu trách nhiệm về thông tin mình đăng tải. Người tiếp nhận cần tỉnh táo trước các thông tin, có sự phân tích, đánh giá, cân nhắc cẩn thận, để không trở thành “con rối” bị kẻ xấu “giật dây”.

#### **014. Anh Khoa/ Bắt thềm một đối tượng trong vụ mua bán, vận chuyển 14 nghìn viên hồng phiến// Công an nhân dân.- Số 4950.- Ngày 14/2/2019 - Tr.8**

Liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay vừa được Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế phối hợp triệt phá, sáng 13-2, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam 3 đối tượng, gồm: Quảng Văn Tiến (23 tuổi, trú tại xã Thanh Chấn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên); Lương Văn Thành (18 tuổi, trú tại bản Nà Ngán, xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) và Quảng Thị In (52 tuổi, trú tại xã Thanh Chấn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Trước đó, như Báo CAND Online thông tin, sau một thời gian tập trung lực lượng điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén và sự phối hợp đồng bộ với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã phá thành công chuyên án ma túy.

Vào lúc 14h chiều 2-2, tại trước số nhà 30 Lê Lợi, TP Huế, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế, Trưởng Ban chỉ đạo chuyên án, các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã bắt quả tang 2 đối tượng Tiến và Thành có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, qua đó thu giữ 70 gói chứa 14.000 viên hồng phiến.

Qua điều tra bước đầu Tiến và Thành khai nhận, số ma túy trên được Tiến mua từ mẹ của mình với số tiền 175 triệu đồng. Sau đó đối tượng này rủ thêm Thành thuê xe vận chuyển ma túy vào Huế tiêu thụ.

Phương thức, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng này rất tinh vi khi chúng cho ma túy vào tiểu sành và thuê xe tang lễ mang BKS: 27B-003.66 để vận chuyển trái phép chất ma túy vào Huế.

Để qua mặt lực lượng chức năng, đi dọc đường các đối tượng này liên tục thả hương và rải vàng mã. Tuy nhiên tất cả các hành vi trên trong tầm ngắm của lực lượng Công an Thừa Thiên- Huế và các đơn vị có liên quan. Ngay sau đó, một tổ công tác Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã lên đường đến tỉnh Điện Biên và phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an bắt giữ đối tượng Quàng Thị In để điều tra làm rõ vụ án.

#### **015. H.T/ Điện Biên: Hai anh em ruột vận chuyển ma túy, dùng súng chống trả khi bị bắt Trích nguồn Báo Pháp luật Việt Nam, số 56 ngày 25/2/2019 - Tr.11**

Vào hồi ngày 24/2, tại địa phận bản Nà Ly, xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Cục Hải quan tỉnh Điện Biên, Công an huyện Điện Biên Đông phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy là Lầu A Câu (SN 1995) và Lầu A Nụ (SN 1979), là hai anh em, cùng trú tại bản Nà Sản A, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông. Tang vật thu giữ gồm 6 bánh heroin, 1 xe máy, 3 điện thoại di động, 1 khẩu súng tự chế bắn đạn thể thao, 6 viên đạn thể thao và 1 viên đạn AK.

Đáng nói, khi bị vây bắt, hai đối tượng đã dùng súng chống trả quyết liệt lực lượng vây bắt. Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận mua số ma túy trên tại khu vực biên giới Việt Nam – Lào của một người Myan- mar và đang trên đường mang đi tiêu thụ thị bị phát hiện, bắt giữ.

#### **016. Đỗ Thành Trung/ Điện Biên: Tổ chức tiêu hủy tang vật// Báo Pháp luật Việt Nam.- Số 58.- Ngày 27/2/2019 - Tr.15**

Mới đây, Hội đồng tiêu hủy vật chứng tang vật của các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật; dưới sự kiểm sát của lãnh đạo Phòng 11 – Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các ban, ngành chức năng; vật chứng tài sản được tiêu hủy đợt này bao gồm: Heroin, Methampheta-mine, Ketamine, Ketamine- ma túy tổng hợp dạng đá và 75 mục vật chứng không còn giá trị sử dụng.

Đặc biệt, đây là vụ tiêu hủy heroin có số lượng lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh Điện Biên có tổng trọng lượng 171 kg, tương đương 489 bánh, do các đối tượng trong vụ án là hai vợ chồng Vừ A Xia (1974) và Mùa Thị Đót (1981) trú tại bản Con Cang, xã Na U, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên phạm tội “ Mua bán trái phép chất ma túy” sử dụng 02 xe máy chở theo 6 bao tải đựng chè của Thái Lan, bên trong những gói chè được ngụy trang khéo léo bị công an tỉnh Điện Biên bắt quả tang ngày 02/01/2018 (giá trị của số heroin tương đương khoảng 70 tỷ đồng tiền Việt

Nam). Theo đánh giá của lực lượng chức năng, tính đến thời điểm này đây là số lượng ma túy lớn nhất bị bắt quả tang trên địa bàn toàn quốc. Tại buổi tiêu hủy, toàn bộ vật chứng là 489 bánh heroin trong vụ án Vụ A Xia, Mùa Thị Đố vẫn nguyên niêm phong trước sự chứng kiến của Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản, bao gồm đại diện của các đơn vị: Cục THADS tỉnh, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Quy trình tiêu hủy thực hiện nghiêm túc dưới sự giám sát của nhiều lực lượng. Toàn bộ số ma túy được đốt cháy hoàn toàn, lực lượng thi hành tiêu hủy tang vật an toàn tuyệt đối.

**017. LÊ HOÀNG/ Xử lý trường hợp “xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác” trên Facebook// Công an nhân dân.- Số 4952.- Ngày 16/2/2019 - Tr.7**

Nghi ngờ chồng mình vẫn còn mối quan hệ với chị Mầm, Dung sử dụng tài khoản “Ngan Nguyễn” đăng ảnh cá nhân chị Mầm và viết, bình luận nhằm xúc phạm nhân phẩm chị Mầm lên các trang facebook Điện Biên.

Công an tỉnh Điện Biên vừa lập biên bản xử lý hành chính một trường hợp là Quàng Thị Dung, SN1980, trú tại tổ 14, phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên về hành vi sử dụng mạng xã hội Facebook để xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác với mức phạt 7,5 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 28 – 1, phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên nhận được đơn của bà Hoàng Thị Mầm (SN 1976), có HKTT tại Đội 4A, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên về việc một số đối tượng xấu sử dụng tài khoản Facebook đăng thông tin không đúng sự thật, nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của bản thân, ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như việc kinh doanh của gia đình.

Sau khi tiếp nhận đơn, Đội phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành điều tra, xác minh thu thập tài liệu về vụ việc trên.

Thông qua biện pháp nghiệp vụ, vào ngày 29-1, lực lượng chức năng đã xác định người dùng Facebook có tên "Ngan Nguyễn" đăng tải bài viết với nội dung bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân bà Hoàng Thị Mầm trên trang mạng xã hội Facebook là Quàng Thị Dung (39 tuổi), trú tại tổ 14, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Tại cơ quan Công an, Quàng Thị Dung đã thừa nhận hành vi vi phạm như sau: Vào khoảng tháng 2-2016, Dung nghi ngờ chồng mình và chị Hoàng Thị Mầm có quan hệ tình cảm nên đã nhiều lần gọi điện cho chị Mầm và nói chuyện với chồng mình chấm dứt sự việc trên.

Do bản thân nghi ngờ chồng mình vẫn còn mối quan hệ với chị Mầm, nên vào khoảng tháng 3-2018, Dung sử dụng tài khoản “Ngan Nguyễn” để viết và kèm theo ảnh cá nhân chị Mầm lên các trang “chợ Điện Biên”, “Chợ Điện Biên Online”, đồng thời có những bình luận nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm của chị Mầm.

Căn cứ lời khai của Quảng Thị Dung và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Quảng Thị Dung về hành vi “truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác” được quy định tại Điểm g, Khoản 3, Điều 66 Nghị định số 174/NĐ-CP ngày 13-11-2013 của Chính phủ với mức tiền phạt 7,5 triệu đồng.

### **018. LÊ LAN/ Xã hội hóa thành công trong kiên cố hóa trường, lớp học ở Nậm Pồ// Nhân Dân.- Số 23125.- Ngày 03/02/2019 - Tr.5**

Những năm qua, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) tích cực kêu gọi xã hội hóa xây dựng trường, lớp, nhà bán trú khang trang cho học sinh. Kết quả, sau 5 năm, số trường đạt chuẩn quốc gia của huyện Nậm Pồ tăng vượt bậc, trở thành địa phương điển hình của tỉnh Điện Biên trong kêu gọi xã hội hóa đầu tư cho sự nghiệp trồng người...

Được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, cho nên Xuân Kỷ Hợi 2019 này với tập thể giáo viên, học sinh Trường mầm non Nậm Khăn (xã Nậm Khăn, huyện Nậm Pồ) niềm vui như nhân lên gấp bội. Đưa chúng tôi đi thăm từng phòng học trong khuôn viên nhà trường, cô giáo, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Chinh say sưa kể về chặng đường tạo dựng cơ sở vật chất thực hiện mục tiêu đạt chuẩn suốt 5 năm qua. Trong lộ trình đó, gian khó nhiều bởi Trường mầm non Nậm Khăn nằm trên địa bàn xã khó khăn bậc nhất của huyện nghèo Nậm Pồ, cơ sở vật chất là cả một vấn đề không dễ giải quyết. Địa bàn rộng, nhiều điểm bản xa trung tâm, đường đến các điểm bản, như: Huổi Noong, Huổi Vang, Nậm Pang có nhiều dốc cao, trơn trượt, chỉ đi không đã rất vất vả nói gì đến vận chuyển nguyên, vật liệu làm phòng học kiên cố. Thế nhưng, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) huyện; sự ủng hộ tích cực của cấp ủy, chính quyền xã Nậm Khăn, Ban Giám hiệu Trường mầm non Nậm Khăn cùng tập thể giáo viên nhà trường quyết tâm thực hiện từng hạng mục, với phương châm “có đến đâu làm chắc đến đấy”. Quá trình thực hiện, Ban Giám hiệu ưu tiên làm lớp học kiên cố ở những điểm bản gần đường, thuận lối đi, sau đó vận động nhân dân góp sức vận chuyển nguyên vật liệu cho những điểm bản khó. Theo cách ấy, mỗi năm trường hoàn thiện lớp học ở một điểm bản, sau 5 năm hoàn thành toàn bộ số lớp học kiên cố hoặc lớp học đạt tiêu chuẩn ba cứng (mái cứng, khung cứng, nền cứng). Đến năm học 2018 - 2019, Trường mầm non Nậm Khăn đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia trong niềm vui của tập thể giáo viên, học sinh và nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Ở trung tâm xã Nậm Khăn, Trường phổ thông dân tộc bán trú Nậm Khăn cũng là điển hình trong cách vận động, kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở trường, lớp. Trước năm 2014, cơ sở vật chất của nhà trường còn nhiều khó khăn: các phòng học, phòng làm việc của giáo viên đều là nhà tạm, đồ dùng, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học thiếu thốn. Song với quyết tâm xây dựng trường học đạt chuẩn, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường đã chung sức làm mới sáu phòng học, một nhà ăn và một bếp ăn tập thể ở điểm trường trung tâm; làm mới 16 phòng nội trú và 12 nhà vệ

sinh cho học sinh các điểm bản. Nhờ đó, nhiều năm liền trường không có học sinh bỏ học; tỷ lệ học sinh khá, giỏi đạt hơn 40%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các năm đạt 100%.

Nhớ lại cơ sở vật chất trường lớp học khi mới thành lập huyện Nậm Pồ (năm 2013), thầy Nguyễn Xuân Thuận, Trưởng phòng GD và ĐT huyện Nậm Pồ cho biết: Khi mới thành lập, toàn huyện chỉ có 4 trong tổng số 37 trường học đạt chuẩn quốc gia...

Năm học 2013 - 2014, Phòng GD và ĐT huyện thống kê, toàn huyện cần tu sửa, dựng tạm 163 phòng học, 210 phòng nội trú trong khi nguồn kinh phí đầu tư hạn hẹp cho nên “bài toán” tìm nguồn xây dựng trường, lớp gần như bế tắc. Sau nhiều lần ngược xuôi “ra tỉnh về huyện”, tập thể lãnh đạo Phòng GD và ĐT huyện đã thống nhất phân công cán bộ cùng giáo viên các trường về từng điểm bản vận động nhân dân ủng hộ chủ trương “góp vật liệu làm lớp học, nhà ở cho học sinh”. Cứ như thế suốt mấy tháng liền, giáo viên huyện Nậm Pồ hầu như không có ngày nghỉ; các em học sinh trung học cơ sở cũng tình nguyện ở lại trường để cùng thầy, cô giáo và cha mẹ làm phòng học, nhà ở. Thương thầy, cô giáo và học sinh, nhân dân cùng chính quyền các xã cũng tìm mọi cách hỗ trợ. Tiền không có, mọi người bảo nhau góp gỗ, góp công; nhiều gia đình dù khó khăn vẫn xin được góp gạo phục vụ người làm công xây dựng trường. “Đón nhận tình cảm, tấm lòng ủng hộ của nhân dân trên địa bàn, chúng tôi xúc động lắm. Tình cảm của người dân nghèo ở huyện nghèo như ngọn lửa tiếp thêm nhiệt huyết cho mỗi thầy, cô”, thầy Nguyễn Xuân Thuận xúc động tâm sự.

Sau thành công đó, Phòng GD và ĐT huyện đã tham mưu UBND huyện Nậm Pồ ban hành kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020. Trong đó, mục tiêu kiên cố hóa trường, lớp học theo tiêu chuẩn ba cứng với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Thực hiện kế hoạch, Phòng GD và ĐT Nậm Pồ đã thành lập các tổ công tác đến từng điểm bản, điểm trường nắm thực trạng, nhu cầu của nhà trường và khả năng huy động từ nhân dân. Kế hoạch, chủ trương và cách làm được công khai đến toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân dân trên cơ sở trường nào khó khăn thì hỗ trợ nhiều hơn, trường nào thuận lợi thì chủ yếu kêu gọi ủng hộ từ nhân dân, cha mẹ học sinh để đỡ chi phí. Vật liệu sẵn có tại địa phương, như: ván gỗ, cát, sỏi đều do người dân tự khai thác; việc san nền, dựng nhà do giáo viên, cha mẹ học sinh góp sức làm.

Bằng cách làm cụ thể, nhiệt tình và tận tâm của đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân dân huyện Nậm Pồ, đến nay cơ sở vật chất trường, lớp học của Nậm Pồ đã thay đổi rõ rệt. Đến cuối năm học 2017 - 2018, toàn huyện đã tu sửa, làm mới 318 phòng học, phòng làm việc đạt tiêu chuẩn ba cứng; 375 phòng nội trú, 21 bếp ăn tập thể, 49.329 m<sup>2</sup> sân bê-tông, 23.000 m tường rào, 31 sân khấu nhà trường, 105 nhà vệ sinh tại các trường học được làm mới bằng sự ủng hộ, công sức của nhân dân và nhiều nhà hảo tâm. Có được thành quả ấy, các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ hơn 12 tỷ đồng; thầy, cô giáo và phụ huynh học sinh góp hơn 10.000 ngày công và hỗ trợ 1.500 tấm ván gỗ, hơn 5.000 mét khối cát, sỏi dựng trường. Cơ sở vật chất được đầu tư hoàn thiện, chất lượng dạy và học ngày càng tốt hơn. Đến nay, toàn huyện Nậm Pồ đã có 25 trong tổng số 40 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

**019. Minh Thịnh/ Một thời thầy cô... đi Tết học trò!!/ Giáo dục và thời đại.- Số 31-34.- Ngày 5-8/2/2019 - Tr.23**

Đã từ rất lâu, mỗi khi Tết đến xuân về, hầu hết các trường ở vùng cao Tây Bắc lại thành lập đoàn công tác “đặc biệt”, “ngược ngàn” đến các bản làng vùng cao... đi Tết trò. Nghe có vẻ như lạ tai, song câu chuyện đó từng diễn ra hằng năm ở những chốn “thâm sơn, cùng cốc” nơi cực Tây của Tổ quốc.

**Duy trì công tác dân vận**

Trước đây, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về thì các thầy cô giáo vùng cao ở huyện Mường Ảng (Điện Biên) lại đồng loạt tổ chức thăm và tặng cho những HS có hoàn cảnh khó khăn. Thầy giáo Nguyễn Văn Tuyển, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Năm Lịch, xã Năm Lịch là thành viên không thể thiếu được trong mỗi chuyến “ngược ngàn”. Đã gần 5 năm nay, thầy Tuyển cũng như những thầy cô trong trường đã không còn nhiều áp lực mỗi khi Tết đến phải đến tận nhà từng HS chúc Tết phụ huynh, đồng thời vận động các em đến lớp, nhưng thói quen ấy vẫn được các thầy cô duy trì. Thầy Tuyển vẫn còn nhớ như in những gì từng diễn ra cách đây mấy năm về trước.

“Tôi công tác ở cái huyện nghèo này cũng gần 20 năm rồi. Từ khi còn làm giáo viên cấp bản cơ, đã thường xuyên đi tết HS. Vài năm về trước, kinh tế của bà con chưa phát triển như bây giờ, phụ huynh chưa quan tâm đến việc học hành của các cháu. Vậy nên để vận động được phụ huynh HS cho các cháu ra trường, ra lớp là cả một vấn đề, bởi rất nhiều HS học được một, hai buổi lại nghỉ học ở nhà giúp bố mẹ”, thầy Nguyễn Văn Tuyển tâm sự.

Cũng bởi lẽ đó để vận động được HS ra lớp, duy trì sĩ số thì BGH các trường cũng như giáo viên đứng lớp lại bằng các hình thức khác nhau đến tìm hiểu hoàn cảnh của từng em, nhất là đối với những HS khó khăn để tuyên truyền, thuyết phục phụ huynh tạo điều kiện cho con em tiếp tục đến lớp.

“Để chia sẻ với những khó khăn của HS, cứ dịp Tết đến, chúng tôi lại kêu gọi các nguồn tài trợ quyên góp: Quần, áo, chăn, màn, gạo, lương thực, thực phẩm... cho các cháu HS rồi thầy cô lại vận chuyển lên thăm và tặng quà cho các cháu”, thầy Tuyển nhớ lại.

Ở các điểm trường vùng cao thường là đồng bào Mông sinh sống. Người Mông thường ăn tết riêng vào khoảng thời gian đầu tháng 11 âm lịch. Thường thì họ nghỉ ăn Tết từ 7 ngày đến 15 ngày, cũng có khi lâu hơn. Thế nên, mỗi dịp Tết, các thầy cô giáo cũng như BGH nhà trường lại phân công nhau lên tận các bản xa để chúc Tết, ăn Tết cùng bà con, cùng vui chơi với bà con. Trong câu chuyện vui ngày Tết, được nghe đồng bào sẻ chia, tâm sự về hoàn cảnh gia đình, hay như kể những câu chuyện vui buồn trong lao động, sản xuất, mỗi thầy cô lại thấy gần gũi hơn khi bà con yêu mến và dành cho những tình cảm đặc biệt như người thân. “Mỗi lần lên bản thăm bà con, quà thì không được nhiều, có khi chỉ là gói bánh, cân đường thôi vì các thầy cô giáo cũng không có nhiều tiền để mua những món quà có giá trị. Thế nhưng, đó là tình cảm chân thành của các thầy cô giáo vùng cao chúng tôi nên bà con rất trân trọng”, thầy Tuyển chia sẻ.

## **Đảo “Quân”...**

Người Thái Tây Bắc có câu “ Pay kin pa – Má kin lấu” nghĩa là đi ăn cá về uống rượu. Đó là tình cảm mà đồng bào dành cho những người họ coi là anh em trong nhà, đặc biệt là thầy cô giáo, những người đã dạy cho con họ cái chữ thì họ càng tôn trọng và yêu mến hơn. Đồng bào ở đây quan niệm, khách đến nhà vào ngày Tết là phải “ com no, rượu say” mới thể hiện hết được tình cảm với nhau. Còn nếu đã không no say nghĩa là mình sống chưa thật tâm với nhau, đó là niềm vui, xong cũng là nổi vất vả với nhiều giáo viên từ dưới xuôi lên công tác, nhất lại là giáo viên nữ.

“Các cô giáo tiếp xúc với dân nhiều, không biết uống rượu cũng phải tập uống hết. Biết uống là say nhưng vẫn phải uống. Như tôi trước kia ở quê có biết uống rượu đâu. Lên trên này phải tập hết bởi vì phong tục của đồng bào trên này tồn tại từ nhiều đời nay rồi, không thể thay đổi được. Thôi thì mình đành phải thay đổi để thích nghi, có như thế mới hòa đồng với bà con được!”, thầy Tuyển đã nói như thế.

Uống thì vẫn cứ phải uống, tỉnh táo thì cứ phải vẫn tỉnh táo. Thế nên, các thầy cô giáo vùng cao mỗi khi đi Tết đồng bào đều thống nhất quan điểm “ đảo quân” sau mỗi cuộc vui với đồng bào, để đảm bảo khi trở về trường được an toàn trước những cung đường khúc khuỷu, đèo dốc nguy hiểm, giữa một bên là vực cao, bên kia là suối sâu.

Thầy Tuyển kết thêm: “ Các thầy cô giáo phải thống nhất với nhau ngay từ ban đầu, người này uống rượu thì người kia phải biết lựa lời từ chối, giữ tỉnh táo để còn biết đưa nhau về. Thật ra thì các thầy cô giáo cũng không muốn uống đâu vì khi uống xong trở về nhà thường mệt mỏi đến đôi ba hôm, có khi là cả tuần.

Cũng chỉ muốn các cháu đi học sớm ngày nào, đỡ ảnh hưởng đến việc học của các cháu ngày đó thôi!”.

## **020. Minh Thịnh/ Cô bảo mẫu trên đỉnh Co Kham// Giáo dục và thời đại.- Số23.- Ngày 26/1/2019 - Tr.16**

**“Hồi nhỏ không được học mẫu giáo, thế nên em nuôi ước mơ sẽ trở thành cô giáo mầm non để dạy học cho chính con em dân bản mình, để tương lai các cháu không còn mờ mịt!”, cô giáo mầm non trên đỉnh núi Co Kham Lò Thị Lan tâm sự. Ngót nghét gần 10 năm nay, cô đã và đang “nói dài” ước mơ cho bao thế hệ trẻ em vùng cao nơi đây!**

### **Nuôi ước mơ làm cô giáo**

Những ngày đầu tháng Chạp, cái rét tê tái đặc trưng của vùng cao Tây Bắc len lỏi, bao phủ khắp các bản làng. Dòng sông Mã hiền hoà uốn lượn như muốn kể câu chuyện về những người con sinh ra và lớn lên đang âm thầm xây dựng quê hương.

Sau hành trình gần 100km từ thành phố đến trung tâm xã Mường Luân (Điện Biên Đông, Điện Biên), chúng tôi tiếp tục thuê xe ôm ở bản Mường Luân 2, luôn lách gần 5km đường rừng. Ba “con dao quăng”, cách tính chiều dài cung đường của người bản địa để đến được trường Mầm non Co Kham thôi, thế mà cũng phải mất đến gần nửa giờ “đùa giỡn” với “tử thần” trên những con dốc uốn lượn, giữa một bên là núi



cao, bên kia là suối sâu. “Chỉ sơ sẩy một chút thôi thì cũng chẳng còn “đường về”, anh lái xe Lò Văn Tuấn dí dõm cho biết.

Điểm trường Mầm non Co Kham nằm độc lập trên một dải đất thoai thoải, tách biệt hẳn với cụm bản gần nhất. Có vài nóc nhà của đồng bào Thái nằm rải rác phía bên kia quả đồi. Cô giáo Lò Thị Lan, giáo viên cắm bản đang loay hoay giặt, phơi lại số khăn mặt của học sinh mới bị gió thổi rơi, rồi vác cuốc ra góc vườn hoa làm cỏ. Cô Lan kể: “Lúc nhỏ, nhà thuộc diện vùng sâu, vùng xa nên chẳng có trường mẫu giáo để học. 6 tuổi đi học lớp Một luôn. Ở bản Co Kham, học sinh phải đi bộ gần 5 cây số, ra trung tâm Mường Luân để học. Thế nên lúc đó, em chỉ ước sau này sẽ được dạy chữ cho các em mầm non, để tương lai các em đỡ khổ như thế hệ chúng em mà thôi!”.

### **Lấy đam mê làm động lực**

Cô giáo Lò Thị Lan sinh năm 1987. Sau bao năm “thai nghén” với ước mơ làm cô giáo, đến năm 2010, cầm tấm bằng tốt nghiệp CĐ Sư phạm T.Ư trên tay, cô Lan nấn nót từng chữ trong hồ sơ xin việc với thiết tha được công tác tại chính bản Co Kham, một bản đồng bào Thái nghèo thuộc xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông, nơi cô đã sinh ra.

Mới thế mà đã bước sang năm thứ 9 cô Lan đứng lớp. Lớp cô dạy khá đặc biệt. Cả lớp có 23 học sinh thì có đủ các thành phần lứa tuổi. Có 7 em ở nhóm 24 tháng tuổi, 7 em thuộc nhóm 5 tuổi và 9 em thuộc nhóm 3, 4 tuổi. Gọi là lớp học ghép nhưng nhiều khi chẳng khác nào nhà trẻ bởi hồi đầu năm học, các em trong nhóm 24 tháng tuổi chưa quen nền nếp nên chỉ khóc, lớp học như ong vỡ tổ. Thế nên ngày nào lên lớp, cô Lan cũng phải bớt chút đồng lương ít ỏi của mình ra để mua kẹo “động viên” mỗi khi các em khóc. Việc dỗ dành 7 em nhỏ đã khó chứ đừng nói là dạy học. Ấy thế mà cô Lan đã “thuần” được những thành viên “khó tính” lớp học đặc biệt này.

“Em chia làm 4 nhóm tuổi, hàng ngày phân ra các nhóm khác nhau để dạy kiến thức. Như tiết Phát triển ngôn ngữ, dạy thơ, đọc truyện, cả 4 độ tuổi có thể cùng tham gia với nhau. Hay như học Phát triển thể chất cũng phân ra từng độ tuổi. Trẻ 3 tuổi cho bật xa với khoảng cách 30cm, 4 tuổi khoảng cách sẽ là 40cm và 5 tuổi sẽ là 50cm. Với bé 2 tuổi, em bảo các con ngồi xem các anh chị học bài, chơi trò chơi rồi cổ vũ. Thế là các cháu sẽ ngồi im để xem. Trẻ con ở đây ngoan lắm anh ạ!”, cô Lan kể.

Tôi chợt nghĩ, ở cái điểm bản đầy khó khăn với học sinh đủ các lứa tuổi thế này thì suốt gần 10 năm qua, cô Lan dạy học đã khó, vậy cô xoay xở thế nào trong mỗi bữa ăn, giấc ngủ của các cháu(?). Ấy thế mà cô đều làm tốt công việc. “Đầu năm học, em nhờ phụ huynh thay phiên nhau nấu cơm đỡ nhà trường. Lúc phụ huynh bận việc đồng áng thì em chia học sinh thành từng nhóm, ra bài tập cho các em làm, cô tranh thủ đi nấu cơm”. Cô Lan kể tiếp: “ Khi ngủ, em cho các em ngủ chung với anh chị để các anh chị lớn hơn giám sát. Các cháu quấy khóc thì cô dỗ dành. Trẻ vùng cao thường phải xa bố mẹ vì bận đi nương xa, nên các em có tính tự lập rất cao. Mỗi lúc “trái gió trở trời”, buộc lòng cô phải địu một cháu trước ngực, cõng một cháu trên lưng, hai tay bồng bế thêm hai cháu nữa”.

Cũng bởi lòng yêu nghề, mến trẻ được ấp ủ suốt bao năm tuổi thơ, thế nên đến khi thực hiện ước mơ của mình, cô giáo Lò Thị Lan chẳng quản khó khăn, vất vả. Với cô, mỗi ngày đến trường là một ngày vui bởi cô luôn tâm niệm: “Hôm nay, những nỗ lực của bản thân như một sự vun trồng để ngày mai những đứa trẻ ở cái bản nghèo này được tươi sáng hơn”.